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ปาฐากถา อรรถสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 

30 ปท่ีสอง : ชีวิตวิชาการ 

วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ 

29 ตุลาคม 2553 

กราบเรียนทานอาจารยอรรถสิทธิ์และบูรพาจารยแหงรามาธิบดี สวัสดี พ่ี ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆ และลูกเด็กเล็กแดงชาว
รามาธิบดี 

ผมรูสึกไดรับเกียรติอยางสูงจากอาจารยที่เคารพรักและจากผูบริหารสถาบันแหงนี้ ที่ไดชวนผมมาเลาเรื่องชีวิตที่ผานมา
ในชวงสามสิบปที่แลวใหทานอาจารย เพื่อน ๆ พ่ี ๆ นอง ๆ ไดฟง  

การมีปาฐากถา อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ บงบอกถึงความเคารพรักที่พวกเราชาวรามาธิบดีมีตอทานอาจารย และการไดรับเชิญ
เปนผูบรรยายครั้งนี้ก็บงบอกถึงความไววางใจรักใครเอ็นดูที่ทานมีตอลูกศิษยคนนี้ 

ผมจะบรรยายในสามหัวขอใหญ คือ  

เรื่องแรก พัฒนาทางวิชาการ จากการหาจุดยืน สรางผลงาน สรางสถาบัน หรือ institutionalization และ การเปน
สถาบันพี่เลี้ยงหรือ mentoring institution 

เรื่องที่สอง คือ การเปนครูและพัฒนาระบบการศึกษาในสภาวะโลกาภิวัฒน 

เรื่องสุดทาย เปนงานที่ทําเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนใต 

จุดออนในการทํางานของผม คือ ไมคอยไดจดบันทึกประสบการณ ทําใหการถายทอดตองใชวิธีบรรยายเปนสําคัญ ผมถือ
โอกาสที่จะมาบรรยายครั้งนี้เรียบเรียงประสบการณการทํางานวิชาการโดยการเขียนลงในเอกสารประกอบการบรรยาย 
เนื้อหาในเอกสารจะมากกวาเนื้อหาที่บรรยายเนื่องจากขอจํากัดดานเวลา ทานที่สนใจอาจจะติดตอขอเอกสารนี้จากทาง
สมาคมศิษยเการามาธิบดีได ผมหวังวาทางสมาคม ฯ จะไดพิมพเอกสารนี้แจกหรือขายในราคาถูก เพื่อคนรุนตอไปจะไดอาน
อยางทั่วถึงและชวยการพัฒนาวงการวิชาการของเราตอไป 

ตองขออนุญาตทานผูเขารวมฟงการบรรยายและผูอานวา ผมถนัดที่จะเลาเรื่องราวตาง ๆ ในทํานองเปนกันเองมากกวาเปน
วิชาการ เนื้อหาสวนใหญจะเปนประสบการณสวนตัวในเงื่อนไขและสถานการณตาง ๆ อาจจะไมตรงกับทฤษฎีทางวิชาการ 
และไมมีขอมูลสถิติประกอบมากนัก อีกประการหนึ่ง ผมลําดับเหตุการณที่เลาเฉพาะแตละหัวขอ เมื่อขึ้นหัวขอใหมอาจจะ
ตองยอนเหตุการณกลับสูอดีต ผมใชป พุทธศักราช เวลาเลาเหตุการณในประเทศไทย และใชคริสตศักราชเมื่อเลาเรื่อง
นานาชาติ  

ทาวความเดิม 

ผมเคยมาเลาเรื่องการผจญภัยในยุคเดือนตุลาใหพวกเราฟงในปาฐากถารจิต บุรี เมื่อป พ.ศ. 2545 หรือแปดปที่แลว  ทานที่
ไมไดฟงอาจจะหาอานไดจากหนังสือที่บันทึกเรื่องเลาของผมครั้งนั้นซึ่งจัดพิมพโดยสมาคมศิษยเการามาธิบดีสองครั้ง และ
โดยเพื่อนฝูงและลูกศิษยลูกหาอีกหนึ่งครั้ง ถาสนใจอยากไดหนังสือเลมนั้น หรือ อยากนําไปเผยแพรก็แจงใหผมทราบไดนะ
ครับ  
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ผมจบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อป พ.ศ. 2517 เปนลูกศิษยรุนที่ 4 ระหวางเรียน
ทํากิจกรรมปลุกระดมนักศึกษาตอตานเผด็จการทหารและเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปรับใชประชาชน ตอมาเปนแพทยฝกหัดอยู
โรงพยาบาลนครราชสีมา ผมไดนําคนงานโรงพยาบาลประทวงขอขึ้นคาแรงไดสําเร็จ เปนผูอํานวยการศูนยการแพทยอําเภอ
ดานขุนทดในป พ.ศ. 2518 สรางความคุนเคยกับชาวบาน จนเปนที่รักของทุกคน กลับเขามาเรียนที่อายุรศาสตรเขตรอนอยู
หกเดือนในป พ.ศ. 2520 และเขาปารวมขบวนการปฏิวัติของกระบวนการนักศึกษา กรรมกร และชาวนา ในปนั้น โดยเปน
แพทยประจําเขตจรยุทธภูซางรอยตอจังหวัดอุดรธานี เลย และ หนองคาย ตอมาป พ.ศ. 2523 ภรรยาตั้งทองสภาพ
ยากลําบากมากจึงออกจากปากลับบานที่หาดใหญ ทํางานโรงพยาบาลเอกชนไดหนึ่งป สมัครเขาเปนอาจารยในคณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร        เมื่อป พ.ศ. 2525 

การแสวงหาจุดยืนทางวิชาการของตนเอง 

ตอนเริ่มกลับเขารับราชการในหนวยเวชศาสตรชุมชนนั้น เพื่อน ๆ ที่จบแพทยรุนเดียวกันที่อยูตอในโรงเรียนแพทยจบบอรด
กันหมดแลว เวลาเดินทางเขาไปโรงเรียนแพทยแตละครั้งจะเห็นสายตาคนรูจักมองผมเหมือนสงสัยวาจะมาสมัครเรียนตอ  

ป พ.ศ. 2525 ครบรอบ 200 ป รัตนโกสินทร อาจารยวิจารณ พานิช ซึ่งเปนคณบดีมอบหมายให สมโภชกรุงรัตนโกสินทร
โดยปราบพยาธิในอําเภอหาดใหญ 20 หมูบาน ผมนําทีมออกไปตรวจอุจจาระแลวเก็บขอมูลลงในแบบฟอรมแจงนับดวยมือ 
พบวาอัตราการติดเชื้อพยาธิปากขอไมแตกตางในสองวัฒนธรรม แตการติดเชื้อพยาธิไสเดือนและพยาธิแสมา ในวัฒนธรรม
หนึ่งพบมากเปนพิเศษ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยเมื่อยี่สิบปกอนหนานั้นที่อาจารยจําลอง หรินสุต สํารวจพยาธิ
ภาคใต ก็พบวาพยาธิไสเดือน และพยาธิแสมา ซึ่งเขารางกายทางปากลดลงมาก แตพยาธิปากขอซึ่งเขารางกายทางผิวหนังไม
ลดลง ผมอภิปรายวาเมื่อสังคมเจริญทางวัตถุมากขึ้น ความสะอาดเรื่องมือเพิ่มขึ้น กอนความสะอาดเรื่องสุขาภิบาลอยางอื่น 
เรื่องนี้เปนงานตีพิมพช้ินแรกที่ผมรูสึกสนุกมาก และรูวาจุดยืนทางวิชาการของเรา นาจะอยูที่การหาขอมูลในพื้นที่มา
วิเคราะหหาขอสรุป และอภิปรายใหคนอื่นฟงในรูปแบบของวิชาการ เมื่อผมไปเรียนวิชาระบาดวิทยาที่ออสเตรเลียในป พ.ศ. 
2527 จึงรูวาใชเลย นี่คือตัวตนทางวิชาการของเรา 

การเรียนที่ออสเตรเลียเปนเพียงจุดเริ่มตนกระตุนจุดประกาย ผมศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับการวิจัยอยาง
ตอเนื่องตลอดสามสิบป โดยวิจัยพ้ืนที่ภาคใตเปนหลักในหาปแรก หลังจากนั้นจึงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ 
เปนที่ปรึกษาองคการอนามัยโลกและทําใหหนวยงานที่สรางขึ้นเปน mentoring institute สราง statistical package 
และจัดการเรียนการสอนทางไกลนานาชาติ และใชฐานความสําเร็จเหลานี้พัฒนาทรัพยากรมนุษยและศักยภาพในการวิจัย
ของหนวยงานตาง ๆ ในเอเชียและในภาคใตของเรา 

การทํางานในพื้นที่ 

แนวความคิดที่สําคัญอยางหนึ่งซึ่งไดจากกิจกรรมนักศึกษาในสมัยที่เปนนักศึกษาแพทย คือ การเขาหา เรียนรู และรวม
ทํางานและแกปญหากับมวลชน ความคิดนี้ทําใหผมทํางานดานขุนทด เขาปาลงเขตจรยุทธ และเมื่อกลับมาทํางานในเมืองอีก
ครั้งก็ตองการลงพื้นที่ การรูจักพื้นที่เปนเรื่องสนุกเพลิดเพลิน ถึงแมจะใหผลตอบแทนในระยะตนเปนตัวเงินนอยกวาการ
ทํางานดานคลินิค แตก็เปนทุนของชีวิตและเปนองคประกอบของความสําเร็จระยะยาว ผูใหญในสังคมตะวันตกสงเสริมให
ลูกหลานออกเผชิญชีวิตในโลกกําลังพัฒนา ขณะนี้ผูใหญในเมืองไทยเนนใหลูกหลานเรียนสูง ๆ จบไว ๆ จะไดทํามาหากิน
สรางความมั่งคั่งในเวลาอันสั้น ความรับรูโลกและฐานความคิดของคนรุนใหมของเราจึงคอนขางแคบ  

เมื่ออยูดานขุนทด ผมหัดขับรถมอเตอรไซดและรถยนต ในชวงวันหยุดผมจะลงเยี่ยมสถานีอนามัยและชาวบานในพื้นที่จน
ทะลุปรุโปรง จากเขตติดตอพรมแดนภาคกลาง อําเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี จนถึงดานใน ดานนอกติดอําเภอโนนไทย 
ขามทะเลสอ และสีคิ้ว  
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เมื่อกลับมาภาคใต ผมก็ชักชวนคณาจารยแพทยลงเยี่ยมลูกศิษยต้ังแต พ้ืนที่จังหวัดชุมพร ซึ่งติดเขตประจวบคีรีขันธ ของภาค
กลางไปจรดอําเภอตากใบ และสุไหงโกลก ชายแดนมาเลเซีย ความคุนเคยกับพื้นที่ เจาหนาที่ และผูคน เปนฐานการทํางาน
ทางวิชาการที่สําคัญ ทัศนคติแบบนี้เปนพลังขับเคลื่อนทําใหผมทํางานนานาชาติในชวงตอมา 

พ้ืนที่ซึ่งทาทายที่สุด คือ สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมีความแตกตางทางวัฒนธรรมกับคนไทยในภาคอื่น ในชวงตนที่เปน
อาจารยแพทย เย็นวันหนึ่งประมาณป พ.ศ 2528 ผมนําคณะนักศึกษาแพทยกลับจากการดูงานศูนยวิชาการสาธารณสุขตางๆ 
ในจังหวัดยะลา รถบัสของเราคันใหญ ถนนแคบ บังเอิญไปเฉี่ยวชาวบานมะลายูผูสูงอายุที่ขี่จักรยานขางทางลมลง คนขับรถ
ซึ่งเปนไทยพุทธตกใจมาก ผมลงไปเจรจากับญาติ นําผูบาดเจ็บเขาโรงพยาบาลเข็นผูปวยผานหองฉุกเฉินไปเอ็กซเรยจน
แพทยรับไวรักษาในหอผูปวยเรียบรอยแลว ผมจึงไดไปประกันคนขับรถออกจากสถานีตํารวจ กวาจะกลับถึงหาดใหญก็หลัง
เที่ยงคืน แตทุกอยางเรียบรอยดวยดี ชาวบานใหอภัย คนรถทั้งหลายก็สนิทสนมกับเรามากขึ้น ประสบการณทํานองเดียวกันที่
นากลัวกวา เกิดขึ้นสมัยทํางานที่ดานขุนทดในป พ.ศ. 2518 ผูปวยทําหมันชายมีเลือดออกในถุงอัณฑะขนาดเทาผลมะนาว 
เนื่องจากผมหามเลือดไดไมสนิท จึงจัดการแกปญหาพูดคุยกับผูปวยและใหเขาพักอยูกับผมในบานพักแพทย ตอมาไมชาทุก
อยางก็ดีปรกติ เขาเอาผลไมมาใหและนําเพื่อนบานมาทําหมันอีก บทเรียนเหลานี้บอกเราวา ถาเราผิดพลาดตองยอมรับผิดแต
เนิ่น ๆ ทํางานรับใชประชาชนอยางดีที่สุด คนทั่วไปจะใหอภัย และเราจะทํางานตอไปได 

ทัศนคติทํานองนี้ของผมมีพัฒนาการยอนถอยหลังกลับไปไกลกวานั้น สมัยเปนนักเรียนเตรียมแพทยปหนึ่ง ผมไดอาน
หนังสือในหองสมุด สโมสรนักศึกษา ช่ือ วิธีชนะมิตรและจูงใจคนเขียนโดย เดล คารเนกี้ เขาบอกวาเมื่อเราผิด เราตอง
ยอมรับโดยสงบ ขอโทษ และรับผิดชอบแกไข หนักก็จะกลายเปนเบา ตอนออกมาจากปาใหม ๆ ผมดูหนังทีวีจีนเรื่องจอม
ยุทธจักรจางซานฟง ซึ่งคนนี้เปนผูคนคิดมวยไทเกก อาจารยสั่งใหเขาฝกวิชาโดยการโยนเตาหูไปบนอากาศแลวกระโดดควา
โดยไมใหเตาหูแตก วิชานี้จึงเนนการควบคุมเปาหมายดวยความนุมนวล ตอมาเมื่อฝกวิชาไดสําเร็จสามารถใชก่ิงหลิวตอสูกับ
คูตอสูผูมีดาบ ก่ิงหลิวตองหลบคมดาบตลอดเวลาแตขณะเดียวกัน    จางซานฟงก็สามารถบังคับใหปลายกิ่งหลิวลดเลี้ยวไป
ตวัดขอมือคูตอสูจนดาบหลุดมือได เรื่องนี้เปนเพียงนิยาย แตสื่อปรัชญาเตาที่วาความออนโยน ถอมตนเปนยุทธวิธีที่ดีในการ
ควบคุมสถานการณ  

การลือกทางเดินแบบนิ่มนวลนี้ เปนพื้นฐานในการพัฒนาฐานวิชาการของผมและของหนวยงานที่ผมรับผิดชอบ ในตอน
หลังเมื่อผมอายุหาสิบกวาปไดอานงานบางสวนของเลาจื๊อปรมาจารยลัทธิเตาจึงพบวา ยุทธศาสตรในการสรางสถาบันของ
ผมตรงกับหลักรัฐศาสตรอูเหวย อู แปลวาปราศจาก เหวย แปลวาเปาหมาย หลักการของอูเหวย คือ ผูนําจะใชวิธีนุมนวลทํา
ใหผูใตบังคับบัญชารูสึกวาไมถูกครอบงําดวยวัตถุประสงคที่ผูนํากําหนดขึ้น พวกเขาจะมีพลังสรางสรรค ความเจริญงอกงาม
จะเกิดไดดีกวาวิธีการใชอํานาจบีบบังคับใหคนทํางาน ผมใชแนวคิดนี้ในการสอนนักศึกษา และสรางสถาบัน จิตใจของ
ผูจัดการแบบอูเหวยยังเปนจิตที่ลดอัตตา หรือตัวตนแหงอํานาจลง ทําใหการเขาสูและออกจากความรับผิดชอบในหนาที่
เปนไปอยางสงบ 

การสรางสถาบัน 

ในตน ทศวรรษ 1980 มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรเริ่มสงเสริมระบาดวิทยาคลินิก โดยเลือกโรงเรียนแพทยที่มีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตรสามแหง คือ ศิริราช จุฬา และ ขอนแกน มีทุนไปเรียนวิชานี้ตอเนื่องกันถึงสิบกวาป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไมอยูในสายตา จะพยายามแทรกตัวเขาไปขอรับการสนับสนุนเทาไรก็ไมสําเร็จ แตการไมไดเขาอยูในเครือขายนั้นก็อาจจะ
เปนโชคดี เพราะเครือขายนี้มีวิธีคิดที่เปนระบบคอนขางแข็ง สรางการแขงขันภายในเครือขายสูง ฝรั่งสรางวิธีคิดคอนขาง
เปนสูตรสําเร็จ ใชในการตรวจสอบวินิจฉัยความถูกผิดทางวิทยาศาสตร คนเอเซียอยากพัฒนาก็ตองไปเรียนแลวนํามาปรับใช 
วิธีคิดของทุกคนก็จะเปนสูตรสําเร็จคลาย ๆ กันหมด การไมเขาเครือขายนี้ไมไดมีโอกาสรับการสนับสนุนอยางเปนช้ินเปน
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อัน แตก็ทําใหไมถูกครอบงําและไมถูกปลุกปนให ตองพยายาม “เพิ่มความสามารถในการแขงขัน” ทําเชนนี้ตรงขามกับ
วิธีการของอูเหวย 

การไมไดทุนสนับสนุนแบบระยะยาวที่ มอ. ทําใหผมตองกระเหม็ดกระแหม เสาะแสวงหาทรัพยากรสนับสนุนมาสราง
หนวยงานดวยตนเอง ตองมีความคิดและจุดขายที่เปนตัวของตัวเอง อีกทั้งตองสรางองคกรจากความไมมี          วาไปแลวการ
แขงขันเปนการถูกกําหนดใหตองว่ิงหรือเคลื่อนไหวอยูในลู แตการสรางสรรคมักจะตองทํางานออกนอกลูนอกทาง ซึ่งหลุด
พนออกจากลูของการแขงขัน  

ไมรูวาเกงหรือเฮง ในป 1986 ผมไดรับการติดตอจากมูลนิธิฟอรดซึ่งตอนนั้นผูบริหารเปนหนุมชาวออสเตรเลีย ที่อยู
อินโดนีเซียนาน เขาเขาใจเรื่องวัฒนธรรมของอุษาคเณยดีกวากลุมนักวิชาการจากตะวันตกทั่วไป เขาเชื่อวาตองสงเสริม
งานวิจัยที่เนนชุมชนจึงจะเกิดผลกระทบทางสังคมสูง หลังจากคุยกันจนถูกคอ เขาเชื่อใจและใหทุนสนับสนุนโดยเกือบไม
เขามายุงเกี่ยวเลยในเรื่องการดําเนินงาน ซึ่งตรงกันขามกับวิธีการของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรที่กลาวมาแลว  

เมื่อไดแหลงทุนใหทุนโดยไมลงมายุงมาก ผมก็มีโอกาสพัฒนาวิธีการของตนเอง แนวทางมวลชนในยุคเดือนตุลาทําใหผม
ชักชวนนักวิชาการสาขาตาง ๆ ไปทํางานในชุมชน โดยเฉพาะในกับผูดอยโอกาสและในพื้นที่ตางวัฒนธรรม ผมสรางทีม
โดยไมรูจักนักวิชาการเหลานี้มากอน ผมเขาหาผูบริหารในขณะนั้นก็คือรองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี ขอใหชวยเลือกพื้นที่
ซึ่งยากจนและลาหลังที่สุด และชวยหานักวิชาการดานสังคมไปลงพื้นที่ดวยกัน  

การมีโอกาสทํางานเต็มเวลาเปนเรื่องสําคัญ ขณะที่หนวยระบาดวิทยาคลินิคที่ร็อกกี้เฟลเลอรจัดตั้งในสถาบันตาง ๆ มี
อาจารยแพทย part-time จํานวนมาก หนวยระบาดวิทยาของเรามีอาจารย คือ ผม อยูคนเดียวหลายป แตเปนคนเดียวที่
ทํางานเต็มเวลาและมีอิสระ  

“อดอยากเยี่ยงอยางเสือ สงวนศักดิ์ 

โซก็เสาะใสทอง   จับเนื้อ กินเอง”  

ผมวางเดิมพันอนาคตไวกับการคงอยูของหนวยนี้ แตก็บอกตัวเองวาเราจะไมขอการสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตรและ
มหาวิทยาลัย แนวคิดเชิงวิวัฒนาการอยูในใจผมตลอดเวลา เราตองการสิ่งใหม จริงอยูสิ่งใหมสวนใหญมักจะอยูไมไดใน
สิ่งแวดลอมเดิม แตเมื่อสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปสิ่งใหมที่พัฒนาไดอยางเหมาะสมเทานั้นที่จะอยูและแพรพันธุได ถาแนวคิด
และวิธีการทํางานเราถูกตอง เราตองพึ่งตนเองและดํารงตนอยูได เวลาจะพิสูจนวา นี่เปนแนวคิดที่เหมาะสมกับสถานการณ
ใหมและจะมีคนนําแนวคิดการพัฒนาแบบนี้ไปใช 

นอกจากอุดมการณทํางานชุมชนแลว เทคนิควิชาการเปนอาวุธยุทธศาสตรที่สําคัญ ระบาดวิทยาเปนเรื่องของตรรกะของ
สุขภาพในระดับประชากรซึ่งตองใชทฤษฎีและความชํานาญทางวิชาสถิติซึ่งผมถนัด การรับรูสัมผัสกับโลกในแงมุมตาง ๆ 
ทําใหสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางตรรกะในทางทฤษฎีกับการสรางเหตุผลโตแยงในรูปธรรมเฉพาะกรณีไดรอบดาน
กวา การผานโลกมาหลายรูปแบบทําใหมองสิ่งตาง ๆ อยางสงบอยางที่มันเปน จิตมีสมาธิ ทํางานวิเคราะหขอมูล สังเคราะห
วิธีการใหม ๆ บรรยากาศที่สงบของที่ทํางานในตอนกลางคืน และบานพักในแมกไมตีนเขาคอหงส การที่ผมเลือกไปอยูหัว
เมืองและอยูในมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งแวดลอมที่ดีมากแบบนี้เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะทําใหทํางานไดสําเร็จโดยไมยาก บานพัก
อยูไมไกลจากที่ทํางาน ใชเวลาประมาณ 15 นาที ถาเดิน 5 นาที ถาขี่จักรยานเพราะเปนทางลงเขา และ 2 นาทีถาขับรถยนต
และไมมีปญหาเรื่องที่จอดรถ เนื่องจากไมเปดคลินิกสวนตัว ในตอนเชาผมมีเวลาวิ่งชมทิวทัศนในวิทยาเขตกวาครึ่งช่ัวโมง 
กลับมารับประทานอาหารอาบน้ําแลวไปทํางานก็ยังถึงที่ทํางานกอนแปดนาฬิกา เพื่อน ๆ ที่อยูกรุงเทพฯ มีรายไดสูงกวาผม
หลายเทา แตมีเวลาสวนตัวและวิชาการนอยกวา  
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มอ. เปนมหาวิทยาลัยไมใหญมาก คณะตาง ๆ อยูไมไกลจากกัน ผมไปมาหาสูกับหลาย ๆ คณะ จัดทํางานวิชาการตาง ๆ 
ดวยกัน โดยเริ่มตนมีฐานะเปนนองอาจารยคณะอื่น ๆ ตอมากลายเปนเพื่อน เปนพี่ และกําลังจะเปนอา หรือ ลุง เราพบปะกัน
ไดสะดวกทั้งในเรื่องวิชาการและการทํากิจกรรมเพื่อสังคม ตนทุนในการจัดการจะต่ํากวามหาวิทยาลัยใหญ ๆ ผมทําวิจัย
รวมกับอาจารยคณะตาง ๆ เกือบครบทุกคณะ สรางทุนทางสังคมสําหรับการทํางานระยะยาว 

ระยะแรกผมคิดแตวาองคกรของเราควรมีขนาดเล็กคลองตัวจัดการงาย ไมมีลูกนองใหตองรับผิดชอบมากนัก         ถาเราหา
ทุนวิจัยมาเลี้ยงหนวยงานไมได ลูกนองตองกลับไปตกงานจะเปนเรื่องที่นาเสียใจกวาที่เรามีลูกนองไมพอต้ังแตแรก ตอมา
ภายหลงัยุทธศาสตร “Small is beautiful” คอย ๆ เปลี่ยนไปตามสถานการณ 

เมื่อทํางานวิจัยกับเครือขายในมหาวิทยาลัยและชุมชนไดหาป องคการอนามัยโลกก็แนะนําใหเปดหลักสูตรหลังปริญญาที่ 
มอ. เพื่อใหความชวยเหลือทางวิชาการตอประเทศกําลังพัฒนาในแถบนี้ หลักสูตรนี้เปดไดสําเร็จไดรับความยอมรับจากใน
และตางประเทศ แตมีอาจารยประจําอยูเพียงสองสามคนอยูหลายป เนื่องจากหาอาจารยเกง ๆ ที่จะมาทํางานดวยยาก มี
อาจารยตางประเทศผานมาทํางานคนละปสองปก็จากไป เขาใจวาตอนนี้ผมยังใจไมถึง   คงจะจายเงินเดือนนอยไป  

มีอยูชวงหนึ่งจังหวะดี รัฐบาลยอมใหต้ังภาควิชาได คณบดีในตอนนั้นคืออาจารยหมอธาดา ยิบอินซอย เอาหนวยระบาด
วิทยาไปเปน candidate ดวยเหมือนกันคงคิดวาหนวยนี้มันจะไดมั่นคงไมตองขึ้นกับวีระศักดิ์ซึ่งเปน one-man show 
โชคดีตอนนั้นไมไดเปนภาควิชา และยังคงความอิสระจนถึงขณะนี้  ตอนนั้นใคร ๆ คิดวาเปนภาควิชามั่นคง ไมถูกยุบงาย 
เปนหนวยวิจัยเงินหมดก็หมดกัน แตปจจุบันนี้หลายมหาวิทยาลัยเริ่มจัดองคกรใหมใหกระทัดรัด หลายแหงมีภาควิชานอยลง 
ขณะที่ขนาดของหนวยระบาดวิทยาใหญขึ้นตามลําดบั 

นักวิชาการทั้งไทยและเทศถามผมอยางตอเนื่องหลายปวาทําไมไมสรางคณะสาธารณสุขศาสตร ความจริงแลวผมออกจะเห็น
แกตัวสักหนอย ผมกลัววาไมสามารถดึงดูดคนเกงมาทํางานดวยได ในที่สุดก็จะไดคณะที่ออนแอเปนภาระกับตัวเอง ผมเลย
ตัดชองนอยแตพอตัว ใครอยากทําใหเขาทําไป ผมเองอยากทําอะไรที่ควบคุม (อยางอูเหวย) ไดงายหนอย มีอิสระคลองตัว 
แสวงหารูปแบบใหมงาย  

เมื่อผมอายุใกล ๆ หาสิบป อาจารยผูใหญจึงทักวาตองสรางทายาททางวิชาการมารับชวง ผมชักจะเห็นดวย ตอมาเมื่อเห็น
มหาวิทยาลัยใหญ ๆ ของโลกที่พัฒนาตอเนื่องนับรอย ๆ ป จึงซาบซึ้งวาความสามารถของปจเจกบุคคลมีอายุใชงานจํากัดนัก 
การมีสถาบันที่มั่นคงสามารถชวยสังคมไดยาวนานและกวางขวางกวา นักวิชาการแตละคนอยางผมมีอายุใชงานจํากัดอยาง
เกงที่สุดก็สาม-สี่สิบป สถาบันเปนมวลวิชาการขนาดใหญ มี momentum มาก ขับเคลื่อนไดมีพลังและยาวนาน อยางไรก็
ตาม ผมยังคิดเสมอวา สถาบันยืนยงกวาคน แต อุดมการณตองยืนยงกวาสถาบัน ถาสถาบันไมเขมแข็งวันหนึ่งก็จากไปได  
แตอุดมการณที่ดีไมควรจะจากไป 

จนผมอายุเขาหาสิบกวา ลูกศิษยลูกหาที่เกง ๆ เริ่มมากขึ้น ผมก็ยังทนบอกตัวเองและคนอื่นตลอดเวลาวาใหเขาไปพัฒนาที่
อื่นๆ ใหกวางขวาง แตในที่สุด ผูบริหารและลูกศิษยลูกหาก็เกลี้ยกลอมผมไดสําเร็จ รองอธิการบดีบุญสมฝายวางแผนซึ่ง
ตอมาเปนอธิการบดี ทานมีแผนที่จะสรางสาขาความเปนเลิศดานระบาดวิทยา เอาทรัพยากรมาอัดฉีด ผมก็บอกวามีพอแลว
ไมตองการ ทานถามวางั้นตองการอะไร ผมวาเอาตําแหนงอาจารยมาใหผมบมเพาะก็แลวกัน ทานก็เลยเทตําแหนงอาจารยมา
ใหสิบตําแหนง ลูกศิษยและรุนนองที่มีคุณธรรม ความสามารถสูงคอย ๆ ทะยอยขอมาอยูดวยกัน สิ่งที่ยังทําไมสําเร็จคือเพิ่ม
จํานวนอาจารยใหไดตามเปาที่มหาวิทยาลัยตองการ หนวยระบาดวิทยามีเงินทุนสะสมจากกิจกรรมตาง ๆ มากพอที่จะทําให
อาจารยและเจาหนาที่ทํางานโดยไมตองกังวลเรื่องความมั่นคงไปอีกนาน เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน อาคาร 
หองเรียน ระบบไอที ลวนเปนสิ่งสมมติ ทําอยางไรเราจึงจะสามารถเปลี่ยนมูลคาที่เปนตัวเงินเหลานี้ใหเปนทรัพยากรมนุษย 
สรางวิชาการเพื่อพัฒนามนุษยชาติตอไป 
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ระหวางอายุ 50-60 ป หนวยระบาดวิทยาขยายตัวไปอยางมาก มีอาจารยฝมือดีในสาขาตาง ๆ หลากหลายไมใช one-man 
show เหมือนเดิม อาจารยแตละทานมีเครือขายของตนเองตามความสนใจและความถนัดที่ไมเหมือนกัน งานใจกลาง
รวมกันของหนวยนี้ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานหลักสูตรปริญญาโท-เอก ของเราซึ่งเปนแมเหล็กทําใหเรามีกิจกรรม
แกนกลางรวมกัน การประเมินผลงานคอนขางงาย ทุกหกเดือน เจาหนาที่ฝายการศึกษาจะแจงยอดวามีนักศึกษาเขาใหม เรียน
จบมากนอยเพียงไร มีกลุมที่จบชากวาเปาหมายกี่คน เลขานุการฝายบุคลากรจะตรวจสอบผลงานตีพิมพของอาจารยและ
นักศึกษาของเราในฐานขอมูลนานาชาติ เจาหนาที่การเงินจะรวบรวมทุนวิจัยที่พวกเราหาได และแจงฐานะทางการเงินและ
การหมุนเวียนของเงินใหผมทราบและสงตอไปยังคณบดี เวลามีคนมาประเมิน เราก็ใหดูรายงานพวกนี้ และก็ไดรับคําชมเชย
ทุกครั้ง ทีมประเมินจากสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ) สรุปวาหนวยระบาดวิทยาเปน Best Practice ดาน
บัณฑิตศึกษา ตามขอตกลงในการตออายุราชการ ผมยังคงตองไปหานักศึกษาใหมมาปอนหลักสูตรอยู แตก็มีแนวโนมวา
นักศึกษาจากสถาบันไกล ๆ เริ่มสมัครมาเรียนเอง และแหลงทุนก็มีแนวโนมที่จะใหหนวยระบาดวิทยาพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของเอเซียตามพันธกิจที่พวกเราต้ังกันไวมากขึ้น การเปนที่ปรึกษาเดินทางไปตางประเทศไมใชภาระของผมคนเดียว
แลว อาจารยรุนใหมทะยอยกันเขาสูสนามความรวมมือนานาชาติมากขึ้นอยางเปนระบบ 

สรุปในระยะสองทศวรรษแรก กระบวนการสรางสถาบันจากความสําเร็จสวนบุคคล หรือที่เรียกวา institutionalization 
ตางกับการจัดตั้งสถาบันที่ทํากันอยูทั่วไป สถาบันแบบที่ผมจัดตั้งขึ้นพัฒนาอยางอูเหวย ขั้นตอน คือ อุดมการณ แลวจึงตอ
ดวยงาน และเงิน อยาลืมเรียงลําดับใหดีนะครับ “อุดมการณ งาน เงิน” แลวอยาลืมกลับไปตรวจสอบและแสวงหาอุดมการณ
กันใหม  

วิชาการเพื่อความสัมพันธระหวางประเทศ 

การพัฒนาทางวิชาการของผมกวาครึ่งทําควบคูไปกับงานวิชาการระหวางประเทศ การเลาเรื่องวันนี้จึงเลาสวนนี้มากหนอย 

หาดใหญเปนเมืองใกลพรมแดนมาเลเซีย แตมาเลเซียเปนประเทศเจริญแลว มีรายไดประชาชาติเฉลี่ยตอประชากรประมาณ
สองเทาของประเทศไทย มาเลเซียหรือสิงคโปรจึงไมตองการผม  

ผมมีกิจกรรมรวมกับประเทศอินโดนีเซียมากและยาวนานกวากับทุกประเทศ ในครึ่งทศวรรษแรกของการทํางาน
มหาวิทยาลัย ผมเขาไปประเทศนั้นเกือบสิบครั้ง ทุนที่ผมไดรับและลงหลักปกฐานตั้งหนวยระบาดวิทยาก็มาจากการที่ผม
เดินทางไปพบกับแหลงทุนที่มีฐานปฏิบัติการอยู ณ ประเทศนี้ เขาใหทุนสงผมเดินทางไปเยี่ยมเยียนหนวยงานการวิจัย เพื่อ
เรียนรูสภาพของเขาติดตอกันเปนแรมเดือน และนํามาปรับหนวยงานของเรา ทํางานรวมกันดานการจัดอบรมและผมเองก็ไป
รับการอบรมระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอยูในนั้นหนึ่งสัปดาห หลังจากนั้นผมก็จัดอบรมการวิเคราะหขอมูลรวมกับ
ออสเตรเลียและอินโดนีเซียอีกสองสามครั้ง อินโดนีเซียเปนสนามฝกทําใหผมปรับตัวเขากับสภาพที่แตกตางไปจากไทย ผม
เดินตามตรอกซอกซอย กินอาหาร(รอน ๆ )ตามรถเข็น เพื่อใหเห็นสภาพที่แทจริงของชาวบาน โดยเฉพาะที่จาการตาซึ่งมี
ประชากรหนานนกวากรุงเทพฯ ผมเรียนรูนิสัยคนอินโดนีเซีย เห็นขอดีของเขา ถึงแมผมจะใชภาษาของเขาไดไมมาก แต
อินโดนีเซียเหมือนเปนบานทางวิชาการแหงที่สองตอจากประเทศไทย 

ในทศวรรษที่สองของผม จุดหนักเนนอยูที่จังหวัดสุมาตราเหนือ ผมเยี่ยมเยียนใหคําปรึกษาที่ University of North 
Sumatra ตอเนื่องกันเกือบสิบป มีนักศึกษาเรียนจบปริญญาโทไปสามคน คนอินโด มีขอดีหลายอยาง เขามองโลกในดาน
บวก นักศึกษาอินโดนีเซียคนแรกของผมชื่อ Dr Masrul คนนี้เปนคนมุสลิมที่เครงครัด และโอบออมอารีตอคนอื่น มาก 
เขาเสียสละความสะดวกสบายสวนตัวชวยนักศึกษาจากอีกประเทศหนึ่งใหผานพนวิกฤตความยากลําบากไปได หองนอน
ของเขาในหอพักแคบนิดเดียว แตเมื่อเพื่อนนักศึกษามีอาการทางจิตเวชตองการความชวยเหลือ Dr Masrul ก็แบงหองให
พัก และชวนกันไปกินขาวกับผัดผักบุงดวยกันทุกมื้อ จนทั้งสองคนเรียนจบหลักสูตรและแยกยายกลับประเทศกันไป ตอนนี้ 



 7

Dr Masrul เปนคณบดีคณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัย Andalas ความดีของเขาประทับใจผมมาก ในขณะเดียวกัน
เขาก็บอกวาผมเปนครูที่ดีมาก เขาก็เปนครู ต้ังใจทํางานมากเหมือนกัน แตเขาไมสามารถเปนครูที่ดีไดอยางผม ผมจะเลาเรื่อง
ประสบการณเทคนิคความเปนครูในตอนตอไปหลังจากจบเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศตอนนี้  

ประเทศที่สองที่จะเลาคือเวียดนาม ในชวงทศวรรษ 1990 หลังไฟสงครามเวียดนามวอดสนิท สนามรบเริ่มแปรสภาพมา
เปนสนามการคา ผมมีความสัมพันธกับเวียดนามคอนขางมากโดยองคการอนามัยสงไปชวยงานวิจัยและรับนักศึกษา
เวียดนามมาเรียน ต้ังแตป 1992 ตอนนี้รองรอยของบาดแผลสงครามยังไมหายดี คนไทยเขาออกประเทศนั้นลําบากมาก 
เวียดนามในยุคนั้นเรงฟนฟูเศรษฐกิจ บานชองหองหับในฮานอยยังอยูกันอยางลําบาก แตผูคนขยัน ลามประจําตัวของผมใน
ฮานอยพาไปเยี่ยมงานสวนตัวภาคค่ําของเขา คือ การสอนพิเศษภาษาอังกฤษ เปนหองเล็ก ๆ ในแฟลต แขวนไฟฟาหลอดไส 
หอยจากเพดานดวงเดียว นักเรียนตั้งใจเรียนมาก นักเรียนเวียดนามเรียนเกง พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรดี ทนความยากลําบากได
ดี นักเรียนคนแรกจากเวียดนามอายุมากกวาผม เปนหมอของฝายที่แพสงครามซึ่งโดนสงไปเขาคายรับการศึกษาใหม (re-
education camp) ชีวิตชวงเปลี่ยนผานเปนไปดวยความขมขื่น แตในที่สุดเวลาก็เยียวยาบาดแผลของทุกฝาย เขาเปนผูนํา
ดานการวิจัยของเวียดนามใต ที่มีผลงานวิจัยมากที่สุดคนหนึ่ง ปจจุบันเกษียณแลวแตยังมารวมงานวิจัยอยู หมอเวียดนามคน
ที่สองมากจากฮานอยเปนทหาร เคยติดตามกองทัพยาตราเขาประเทศกัมพูชา การผานชีวิตทหารทําใหเขาอดทน   ครั้งหนึ่ง
ผมพาเขาไปฝกภาคสนามที่ภูเก็ตดวยกันเราตองนอนในบานพัก สสจ เกา ๆ ที่ไมมีคนอยูมานานแลวมุงลวดขาด เขาบอกวา
ไมเปนไรหรอกอาจารยผมชินกับยุงพวกนี้แลว สมัยสงครามติดตามไปในกองทัพลําบากกวานี้มาก เวียดนามเหนือกับใต
สมัยนั้นไมคอยไดไปมาหาสูกัน แตทั้งสองคนมาเรียนที่เรามีความสนิทสนมกันเหมือนพี่นองทีเดียว 

เวียดนามในชวงฟนฟูจากสงครามยังมีความยากจนอยูทั่วไป ผมเขาไปเปนที่ปรึกษาแลวจับประเด็นไดวาประเทศนี้มีอัตรา
การทําแทงสูงมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง เนื่องจากในชวงสงครามบริการดานการวางแผนครอบครัวทําไดยาก หยูกยา หา
ยาก ถูกสหรัฐ ปดลอม ตอนหลังทะเลาะกับจีนเรื่องกัมพูชา และสหภาพโซเวียดลูกพี่ใหญลมสลาย เวียดนามจึงตองการความ
ชวยเหลือมาก ผมแนะนําใหนักศึกษาทั้งเวียดนามเหนือและใตทาํเรื่องผลกระทบของการทําแทง พบวาทําใหเกิดการตั้งครรภ
นอกมดลูกซึ่งเปนอันตรายมาก นอกจากนี้ยังพบวาการทําแทงโดยวิธีปรับประจําเดือนรอยละ 20 ทําไปโดยไมมีการ
ต้ังครรภจริง นโยบายการทําแทงจึงเปนนโยบายที่ไมมีประสิทธิภาพ ตอมาลูกศิษยของผมพวกนี้มีสวนในการปรับนโยบาย
ใหเหมาะสมขึ้น คนที่อยูฮานอยไดเปนรองผูอํานวยการสถาบันวิจัย คนที่พบวาทําแทงจํานวนมากไมจําเปนตองติดตามสามี
ไปทํางานที่สวิทเซอรแลนด ตอมาไดตําแหนงเปน Medical Officer คนเดียวใน Data Processing Unit ของ
องคการอนามัยโลกที่เจนีวา จากความชํานาญที่เขาศึกษาไปจากเรา อีกคนหนึ่งที่เวียดนามใต (ไมใชคนแรกที่เรา)อายุนอย
กวา แตไดเปนผูอํานวยการในสถาบันวิจัย ที่ไซงอนทําวิจัยไดผลมากมายจนกลายเปน success story ขององคการอนามัย
โลกที่สามารถประสานความรวมมือใหประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะไทย ชวยเวียดนามพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยได เราก็
พลอยดีใจไปดวย 

ประเทศอดีตคอมมิวนิสตที่ผมมีความสัมพันธตอเนื่องถึง 15 ป และไดสราง success story อีกแหงหนึ่ง คือ ประเทศ
มองโกเลีย ในป 1990 สหภาพโซเวียตลมสลาย มองโกเลียประสบปญหาหนัก ทั้งเศรษฐกิจสังคมและอุดมการณ 
ประชาชนตัดสินใจเลือกระบอบประชาธิปไตย และเปลี่ยนถายการนํา จากผูนําอาวุโสรุนเกามาเปนคนหนุมสาวอายุนอยรุน
ใหม รัฐบาลมองโกเลียออกแสวงหาความชวยเหลือในเอเซีย พบวาคนไทยใจดี เขาจึงสงหมอจากมองโกเลียมาเรียนในชวงป 
1992 หลังจากนั้นในป 1994 องคการอนามัยโลกสงผมรวมไปกับทีมผูเช่ียวชาญ ชวยกันวางแผนพัฒนาศักยภาพงานวิจัย 
ตอมาผมไปชวยจัดอบรมพัฒนาโครงรางวิจัยหลายครั้ง และรับนักศึกษาจากสถาบันวิจัยแมและเด็กมาเรียนตอเนื่องกัน จนถึง
ปจจุบันเปนคนที่เกา คนที่เจ็ดเพิ่งจบปริญญาเอกไปไมนานเปนคนรุนใหมที่ฝมือดีที่สุด งานวิจัยวิทยานิพนธปริญญาเอกของ
เธอปรับระบบฝากครรภทําใหปองกันการติดเชื้อซิฟลิสของเด็กในครรภไดผลดีมาก เมื่อไปนําเสนอ ณ ที่ใดจะไดรับคํา
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ชมเชยในเรื่องความเขมแข็งของระเบียบวิธีวิจัยของงานชิ้นนี้เสมอ  หนวยงานของเธฮเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่องคการ
อนามัยโลกถือวาเปน success story ประเทศไทยก็มีสวนรวมในความสําเร็จนี้ไมนอย 

ประเทศที่นาสนใจอีกประเทศหนึ่งคือ จีน ประเทศนี้ไดรับความชวยเหลือจากองคการอนามัยโลกพรอม ๆ กับอินโดนีเซีย
และไทย คือประมาณทศวรรษ 1970-1980 ผมจึงดูเหมือนเขาไปเมื่อตลาดวายแลว องคการอนามัยโลกสงนักศึกษามา
เรียนในชวงสั้นคือป 1994-1996 หลังจากนั้นก็ไมมีทุนเขามาอีก ทวาจีนคือเปาหมายทางยุทธศาสตรนานาชาติของผม 
เพราะจีนเปนประเทศใหญที่นาสนใจมาก ผมพูดภาษาจีนได อานไดนิดหนอย นาจะใชทุนเดิมเหลานี้ใหเปนประโยชน ชวง
ทศวรรษ 1990 ปกกิ่งเปนเพียงทางผานของผมเขาสูมองโกเลีย ผมมีโอกาสเขาไปสัมผัสกับระบบมหาวิทยาลัยจีนเมื่อป 
2000 โดยทานอธิการบดีมอบหมายใหไปเปดตลาดจีนเขารวมประชุมมหาวิทยาลัยไทยจีนที่เมืองคุนหมิง ฝายไทยตั้งใจวา
จะใหจีนสงนักเรียนมาเรียนไทย แตจากการประชุมจีนบอกวามหาวิทยาลัยจีนออกนอกระบบราชการไปแลว รัฐไมใหเงิน
สนับสนุน แตจัดระบบทรัพยสินทางปญญาใหมหาวิทยาลัยพัฒนาทรัพยสินนี้รวมกับภาคเอกชน ซึ่งจีนทําไดดีกวาไทยมาก 
มหาวิทยาลัยใหญ ๆ ของจีนมีทรัพยสินทางปญญาจากการรวมกับภาคอุตสาหกรรมจนร่ํารวย อธิการบดีตองกลายเปนซีอีโอ 
คอยบริหารทรัพยสินเหลานี้ในขณะที่อธิการบดีไทยตองคอยวิ่งเตนขอความเห็นใจจากสํานักงบประมาณและตองทนให
นักการเมืองโขกสับขูเข็ญเพื่อใหงบประมาณลดเลี้ยวตอทอใหถึงเงินไหลสูฐานเสียงของตน  

เวลาไปโรดโชวตางประเทศมหาวิทยาลัยไทยสวนใหญจะจัดนิทรรศการเชิญชวนใหคนมาเรียน แตรูปแบบทางการตลาด
ของผมแตกตางออกไป หลักสูตรของเราไมตองการคนมาก วิธีขายของผม คือ การเขาไปเจรจาโดยตรง โดยอาศัย
ความสามารถดานภาษาจีนที่มีอยูบางและการเลาถึงประสบการณทํางาน ตลอดจนการบรรยายทางวิชาการเปนภาษาจีนปน
อังกฤษ ซึ่งสอดแทรกปรัชญาวิธีคิดแบบจีนควบคูไปกับเทคนิคดานระบาดวิทยา ยกตัวอยาง เชน ในเมืองจีนมีจุดทองเที่ยวที่
ถือวาเปนประตูสวรรคซึ่งถาปลาคราฟทกระโดดผานแลวจะกลายเปนมังกร เวลาผมบรรยายเรื่องการเขียนบทความวิชาการ
ลงวารสารนานาชาติ ผมก็บอกวานักวิจัยรุนใหม ๆ ของจีนเหมือนปลาคราฟทที่มีจํานวนมหาศาล การตีพิมพวารสาร
นานาชาติเปนเหมือนประตูที่ปลาคราฟทเหลานี้ตองกระโดดผานใหกลายเปนมังกร ผูฟงก็ชอบใจใหญ อีกหนึ่งปตอมาก็ได
ทราบวารัฐบาลจีนอัดฉีดใหปลาคราฟทเหลานี้เปนมังกรใหมากที่สุด ใครตีพิมพไดสําเร็จจะมีคาตอบแทนสูง ดูเหมือน
มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในโลกรวมทั้งของไทยเรามองเห็นประตูสวรรคแหงการตีพิมพนี้สรณะ ใคร ๆ ก็อยากเปนมังกร เปนได
แลวไมรูวาจะชวยปลาคราฟทอื่น ๆ จํานวนมากไดหรือไม 

ความสนใจพิเศษของผมเกี่ยวกับประเทศจีนในตอนนั้น คือ พ้ืนที่สิบสองปนนา ดวยเหตุสองประการ ประการแรกคือ เสนห
แหงชนชาติไท-ลาว ซึ่งมีวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ ซึ่งผมไดสัมผัสระหวางกิจกรรมนักศึกษาแพทยซึ่งพวกเราจัดกันเอง และ
จากการเผชิญชีวิตเสี่ยงเปนเสี่ยงตายในอีสานเหนือ ชนชาติไทลื้อ อยูลึกเขาไปในแผนดินใหญ ไมไดรับอิทธิพลจาก
มหาอํานาจทางการคาอยางจีน อินเดีย และยุโรป อยางชาวไทยนอยเชนพวกเรา ถาไดเขาใจไทลื้อจะชวยใหเราเขาใจชนชาติ
ไท-ลาวโดยภาพรวมไดดีขึ้น ประการที่สอง คือ พ้ืนที่ตะเข็บรอยตอไทย-ลาว-จีน เคยเปน “แนวหลัง” ของพรรค
คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยซึ่งผมเกือบจะตองสงภรรยาไปอยูเมื่อตอนตั้งครรภครั้งแรก แตไมไดไปเพราะแทงเสียกอน ผม
สนใจงานของศาสตราจารยยรรยง จีระนคร ซึ่งเปนชาวหาดใหญที่ไปอยูกับไทลื้อหลายป และไดรับเชิญมาเปนศาสตราพิ
ชาญที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทานไดรับยกยองวาเปนศาสตราจารยสองแผนดินทางดานวัฒนธรรม ซึ่งผมก็ไดเปน
ศาสตราจารยรับเชิญที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรคุนหมิงดวย จึงถือวาเปนศาสตราจารยสองแผนดินเหมือนกัน และมาจาก
หาดใหญเหมือนกันดวย ตอนหลังผมไดพบปะกับทานหลายรอบสนทนากันอยูนานในแตละครั้ง และไดเชิญทานมาบรรยาย
ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปรียบเทียบการดูแลคนกลุมนอยของไทยกับจีน เรายังติดตอไปมาหาสูกันเสมอ  

ผมรูวาการที่จะเขาไปเรียนรูสิบสองปนนาได ตองผานดานคุนหมิงเทานั้น ถาไดรับความยอมรับที่คุนหมิงก็มีโอกาสไดเขา
สิบสองปนนา แตทวาการไดนักเรียนจากคุนหมิงในตนสหัสวรรษ 2000 ไมงายทีเดียว แตละคนที่ติดตอหายสาบสูญไปอยู
อเมริกากันหมด ผมตองไปคุนหมิงสามรอบจึงจะไดนักศึกษาคนแรกจากที่นั่น เขาเปนหัวหนาภาควิชาระบาดวิทยา ผมตอง
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เจรจาหวานลอมกับรองคณบดีของเขา คิดถึงเลาปตองไปนั่งคุกที่ปลายเทา  ขงเบงถึงสามรอบ กวาจะไดตัวมา ในที่สุดก็
สมใจ ผมดูแลนักศึกษาคนนี้อยางดี เราสนิทกันมาก งานวิจัยของเราอยูที่สิบสองปนนา ผมลงภาคสนามกับเขาที่เมืองเชียงรุง
หรือจิ่งหง ต้ังใจขอเขาชมโรงพยาบาลเผื่อจะพบคนไขหรือหมอไทลื้อบางแตก็ไมไดรับอนุญาต ตกบายแก ๆเลิกงานผมเลย
ไปเดินดูวัดใกล ๆ โรงแรม พบพระสงฆกําลังตัดหญากวาดลานวัดอยู งานจรยุทธในวัยหนุมสอนผมวาการใชแรงงาน
ชวยเหลือคนเปนยุทธวิธีเขาหามวลชนไดดีที่สุดผมจึงไปชวยตัดหญากวาดขยะดวย หลังจากนั้นจึงไดพูดคุยกับพระและเขา
ไปหลังวัดพบเณรกําลังฉันมามาอยู (ในพื้นที่ไทลื้อและลานนาบางสวนถือวาการฉันอาหารเย็นไมขัดตอวิกาลโภชนาเวรมณี 
ซึ่งเปนศีลขอที่หก) หลังจากพูดคุยก็ทราบวาบานเณรคนหนึ่งอยูใกล ๆ จึงขอใหเณรพาไปหาพอแมเพื่อจะคุยดวย เดินเขา
หมูบานไปสักกิโลเมตรหนึ่งก็ถึง โยมพอของเณรกับพี่นองของเขากําลังขนขาวเขายุง ผมจึงนําลูกศิษยจีนฮ่ันคนนี้ไปชวยเขา
ขนขาวทําใหงานแลวเสร็จเร็วขึ้น เจาของบานก็เลยชวนกินขาวเย็น จากนั้นจึงพาไปเขาชมการแสดงทางวัฒนธรรมสําหรับ
นักทองเที่ยวซึ่งเขามีบัตรลด เลิกการแสดงแลวคุยกันจนถึงเที่ยงคืนจึงกลับที่พัก งานวิจัยของลูกศิษยคนแรกเปนไปไดดี เขา
จบปริญญาเอกและยายที่ทํางานแลว แตไดแนะนําปากตอปากทําใหผมไดลูกศิษยจากคุนหมิงตอเนื่องมาตลอดทศวรรษนี้ 
ภายในสิบปนับตั้งแตผมเริ่มงานทีคุนหมิง ผมมีงานตีพิมพนานาชาติรวมกับลูกศิษยเหลานี้สิบกวาช้ิน มีงานเกี่ยวกับสุขภาพ
ของชาวสิบสองปนนาตีพิมพแลวสี่ช้ิน ปจจุบันลูกศิษยคนหนึ่งทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับการแพทยชาติพันธุเผาไทลื้อ ผมมี
โอกาสไดเขาไปสัมผัสกับแพทยชนเผาเหลานั้น ลูกศิษยอีกคนหนึ่งวิจัยเพิ่มศักยภาพหมอเทาเปลา ในแถบพื้นที่ชายแดนจีน-
พมา ความใฝฝนของผมที่จะเขาไปในพื้นที่เหลานี้เปนจริงแลว ผมนาที่จะทําประโยชนทางวิชาการใหกับพี่นองชนเผาแถบ
นั้นใหมากขึ้นไปอีก 

ในทศวรรษที่ผานมา นักศึกษาจีนเปนหนึ่งในสามของนักศึกษาทั้งหมด มีจํานวนรองจากนักศึกษาไทย การที่สถาบันเหลานี้
สงคนมาเรียนทําใหเขาไดงานตีพิมพนานาชาติเพิ่มความยอมรับในประเทศ ลูกศิษยที่จบไปแลวกลับไดดิบไดดีเปน
ศาสตราจารยถึงหาคน หัวหนาสถาบันที่สงมาเรียนก็เปนอาจารยที่ปรึกษาประจําพื้นที่ไดช่ืออยูในการตีพิมพทําใหไดดีไป
ดวย นอกจากสอนวิชาการใหแลว ผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาพวกนี้อยูเนือง ๆ นักศึกษาหลายคนเปนสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสตจีนกอนมาเรียน บางคนเขาพรรคหลังเรียนจบเพื่อความเจริญกาวหนา เขาพูดกันในหมูนักศึกษาวาผมมี
ความเปนคอมมิวนิสตมากกวาสมาชิกพรรคในประเทศเขา ผมพยายามกระตุนใหเขามองหาการเปลี่ยนแปลงสรางสังคมจีน
ใหมใหดีขึ้น งานวิจัยของเขาที่ทําดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขสะทอนใหเห็นปญหาเรื่องนี้อยางชัดเจน วันหนึ่งขางหนา 
ชาวจีนที่ยากจนจะไดหลุดพนจากภาวะลมละลายจากการรักษาพยาบาลซึ่งพบบอยมากในขณะนี้ 

คราวนี้ ข อ เ ล าประ เทศใน เอ เซี ย ใต บ า ง  นั กศึ กษาที่ จบปริญญา เอกคนแรกจ ากผมซึ่ ง ก็ เ ป นคนแรกของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดวยเปนชาวเนปาล เธอเปนพยาบาลทหาร ฉลาดหลักแหลม สุขุม เธอไดทุนจากกรมวิเทศ
สหการ มาเรียนปริญญาโทในป 1993 แลวตอปริญญาเอกในป 1996 เมืองที่เราไปเก็บขอมูล ช่ือจุมลา อยูไปทางตะวันตก
ของประเทศ ทีมเก็บขอมูลตองรอวันที่อากาศดีจึงเดินทางออกจากกัตมาณฑุ บินไปคางที่เมืองเนปาลกุน แลวจึงบินเครื่องบิน
เล็กไปลงจุมลา จุมลาเปนเขตลาหลังที่สุดของเนปาลเนื่องจากปญหาทางคมนาคม หลังคางหนึ่งคืน เราเดินเทาตอไปยัง
หมูบานเปาหมาย ออกจากที่พักแตเชา ลูกศิษยคนนี้เกงเรื่องงานภาคสนามมากเนื่องจากเธอเปนพยาบาลทหาร การติดตอกับ
มวลชนทําไดคลองแคลวนาประทับใจ ทางเดินไปสูหมูบานเปนไหลเขา ทิวทัศนสวยแบบ alpine อากาศดี เสียอยางเดียว
เวลาเขาใกลหมูบานจะไดกลิ่นอุจจาระ การเดินทางยาวนานเชนนี้น้ําดื่มเปนเรื่องสําคัญ ผมตองหาและจดจํารานขายชาขาง
ทางซึ่งอยูหาง ๆ กันเปนช่ัวโมง เพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากรน้ําในขากลับ หมอตมชากนดํา ถวยชาทําดวย สเตนเลส ผาเช็ดถวย
ดําเหมือนผาขัดรองเทา แตก็ปลอดภัยกวาน้ําในลําธาร เดินทางไปจนดวงอาทิตยลับเหลี่ยมเขา จะตองเดินขึ้นเขาชันอีกครึ่ง
ช่ัวโมง การเดินทางครั้งนั้นผมไดพยายามฝกความอดทนเรื่องการดื่มน้ํา วินัยเรื่องการกินและดื่มทําให ยี่สิบกวาปของการ
เดินทางไปในที่ซึ่งมีปญหาเรื่องสุขาอนามัย ผมไมเคยปวยจากอาหารหรือน้ําเลย หลังงานวิจัยสิ้นสุด ไมทันไดแกปญหาให
ชาวบานก็เกิดสงครามกลางเมืองในเนปาล กบฎลัทธิเหมาใชยุทธศาสตรชนบทลอมเมือง จุมลากลายเปนเขตปลดปลอยเขา
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ไมได ตอมาสงครามสงบลง บางมีการเลือกตั้ง พรรคลัทธิเหมาไดชัยชนะ เรายังไมมีโอกาสเขาจุมลาอีก ลูกศิษยคนเกงของ
ผมก็ยังเปนนายทหารอยูในกองทัพเนปาลจนถึงปจจุบัน  

ผมมีลูกศิษยเนปาลรวมเจ็ดคน สามคนแรกมาในยุคตน คือ 1992-1997 สี่คนสุดทายมาจากวิทยาลัยสาธารณสุขของ
สหกรณรอบสถูปใหญในเมืองหลวงระหวาง 2006 ถึงปจจุบัน พันธกิจในยุคหลังของเราไมใชเพื่อฝกอบรมเทานั้น เขา
ขอใหเราชวยสรางความเขมแข็งทางดานวิจัยใหกับวิทยาลัยแหงนี้ ซึ่งเปนเรื่องทาทายมาก การสอนลูกศิษยใหตีพิมพใน
วารสารนานาชาติไดเปนเรื่องที่นาตื่นเตนเมื่อสิบกวาปที่แลว ณ ทศวรรษ 2010 สิ่งที่ทาทายในการเปนสถาบันพี่เลี้ยง คือ 
เราพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยของเขาไดอยางไร การที่สถาบันหนึ่ง ๆ ไดรับทุนการศึกษาเพื่อใหอาจารยไปรับการ
ฝกอบรมเปนเรื่องดี แตไมไดเปนหลักประกันวาจะทําใหสถาบันเติบโตดานการวิจัยได เขายังตองการ การพัฒนาการจัดการ 
ซึ่งเราจะตองชวยอยางตอเนื่องตอไป นี่คือความทาทายใหม  

ประเทศเอเซียใตที่ผมสัมพันธดวยมากที่สุด คือ บังคลาเทศ ในชวง 1994-1996 องคการอนามัยโลกสงหมอมาเรียน 3 
ราย มีอยูรายหนึ่งเปนคุณยาอายุกวา 50 ป Dr Masrul ลูกศิษยชาวอินโดนีเซียที่เลามาแลวเรียกเธอวา Mother of 
Epidemiology เธอเรียนภาคทฤษฏีดวยความยากลําบาก แตจุดเดนของเธอคือความสามารถทางมนุษยสัมพันธ เวลาไป
ฝกภาคสนาม เธอจะชวนเชิญนักทองเที่ยวชาวตางชาติ ตอบแบบสอบถามไดมากที่สุด งานวิจัยของเธอเปนเรื่องความพิการ
จากการคลอดบุตร โดยสํารวจในสลัม เธอตรวจภายในหญิงเหลานั้นไดหลายรอยคน เสียดายที่วางานชิ้นนั้นไมไดตีพิมพ 
เพื่อนรวมชาติของเธอที่เปนนักศึกษาของผมอีกคนหนึ่งเปนหมอหนุม วองไว สถาบันที่สงสองคนนี้มีปญหาตองลมสลาย
เพราะผูอํานวยการลาออก หมอหนุมคนนี้ออกหางานทํา มีโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอหนส ฮอพกินส เรื่องวิตามินเอ
ในภาคเหนือของบังคลาเทศ ตองการนักวิจัยประจําการ มีผูสมัครที่เดน ที่โครงการตองคัดเลือกอยูสองคน คนหนึ่งคือลูก
ศิษยหนุมของผมคนนี้ อีกคนจบจากจอหนส ฮอพกินสโดยตรง ผลการประเมินปรากฏวาลูกศิษยผมได ผูประเมินบอกวา
การศึกษาที่เขาไดรับดีมากทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เมื่อปรากฏเรื่องแบบนี้บอยเขาช่ือเสียงหลักสูตรก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ลูกศิษย
ชาวบังคลาเทศที่เกงที่สุดไมใชหมอ เขาเรียนหมอไมได เนื่องจากการบาดเจ็บทางสายตาในวัยเด็กจากการเลนระเบิดที่
หลงเหลือในยุคสงครามระหวางกอนบังคลาเทศจะแยกออกจากปากีสถาน หนุมคนนี้คนควาดวยตนเองเกงมาก ความคิดดี 
ผมประเมินวาการทบทวนวรรณกรรมของเขาทําไดดีกวาแพทยสวนใหญ เมื่อเขาจบไป ผมมีโครงการวิจัยรวมระหวางผมกับ
ลูกศิษย ขอมูลจากบังคลาเทศเปนขอมูลที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง เนื่องจากคุณปาที่เปนลูกศิษยผมคนนี้เธอต้ังใจเก็บขอมูลมากทํา
อยางละเอียด ถึงแมเธอจะอายุมากแลวเธอก็ยังอุตสาหไปนอนรอเก็บขอมูลในโรงพยาบาล ขอมูลที่เก็บไดนํามาใหลูกศิษย
ผูชายคนเกงของผมคนนี้จัดการลงคอมพิวเตอร คุณภาพขอมูลจึงดีมาก ตอมาลูกศิษยผูชายยายไปทํางานที่ International 
Center for Diarrheal Disease Research หรือ ICDDR,B ซึ่งเปนสถาบันวิจัยนานาชาติที่มีช่ือเสียงในบังคลา
เทศ เขาตีพิมพงานวิจัยโดยเปนช่ือแรกในวารสาร Lancet และตอนหลังไดเปนนักวิจัยหลังปริญญาอยูที่มหาวิทยาลัย
จอหนส ฮอพกินส คนที่ ICDDR,B บอกวาเขาคงไมกลับมาแลว แตผมเชื่อวาถาลูกศิษยคนนี้ไดแรงดลใจจากผมเพียงพอ 
และเงื่อนไขไมเลวรายเกินไปเขานาจะกลับบังคลาเทศ  

นอกจากลูกศิษยสองสามคนนี้แลว ผมยังมีงานเปนที่ปรึกษาโครงการธนาคารโลก ควบคุมโรคนําโดยแมลง ไดลงพื้นที่ใน
ชนบทสองสามแหงเพื่อวิจัยโรคกาฬาอาซา (kala asar) ซึ่งเกิดจากริ้นทรายในภาคตะวันตก และการใชยาเหน็บทวารให
ชาวบานรักษาไขมาเลเรียขึ้นสมองในพื้นที่หางไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ วิจัยโรคจากสารหนูในปลายทศวรรษ 
1990 ปจจุบันไดลูกศิษยสองคนทํางานในโรงพยาบาลเรือสัญจรในแมน้ํา ความสัมพันธกับประเทศนี้จึงดีทีเดียว ผมจําไดวา
ผมเคยใหกําลังใจจากนักวิชาการอาวุโส ดานกาฬาอาซาวา วันหนึ่งประเทศนี้ตองหลุดพนจากปญหาตาง ๆ ที่มีอยู ตลอด
ระยะเวลาสิบหาปที่ทํางานรวมกับบังคลาเทศ ผมเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุมนักวิชาการและนักบริหาร
มืออาชีพ ทําใหกําลังใจของผมกําลังเปนจริงมากขึ้นทุกที บทเรียนของผมจากประเทศนี้ ก็คือ ถึงประเทศจะออนแอเพียงไรก็
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ยังมีความหวัง ในกลุมคนจํานวนมากยอมมีคนเกง และความเกงมีหลายมิติ ถาเราหาคนเกงและความเกงเจอ งานยาก ๆ ก็
อาจจะประสบความสําเร็จ 

ประเทศที่ผมไมคอยประสบความสําเร็จในการเจาะตลาดวิชาการ คือเกาหลีเหนือ ผมไปเปนวิทยากรในประเทศนั้นสามครั้ง
ต้ังแตป 2001 ครั้งแรกสนุกที่สุด เรื่องคอนขางวุนวาย เมื่อผมออกจากโรงแรมในวันแรกเพื่อเดินไปสํารวจพื้นที่รอบ ๆ ซึ่ง
เปนนิสัยของผมไมวาไปอยู ณ ที่ใด ผมไมไดบอกไกดและลาม เขาตามหาผมจาละหว่ันเพราะผิดกฎเกณฑ หลังจากนั้นผมก็
ออกไปเดินกับเขาทุกวัน ฟงลามเลาเรื่องอุดมการณของประเทศของเขา จนชิน ผมบอกใหเขาจัดนักวิชาการช้ันแนวหนา
ทางดานสุขภาพมาเขาอบรมสี่กลุม คือ แพทยจากโรงพยาบาลตติยภูมิ นักสถิติ นักสาธารณสุข และเจาหนาที่คอมพิวเตอร 
พวกน้ีต้ังใจเรียนหิวกระหายความรูมาก นักสถิติมักถามคําถามทางทฤษฎีลึก ๆ ซึ่งผมก็ตอบใหทุกคนในพื้นฐานที่แตกตาง
กันฟงไดเขาใจ ผมสอนการประมวลผลขอมูลโดยบอกวาตองลงเก็บขอมูลในภาคสนาม ตอรองอยูพักใหญเขารูวาผมเปน
มิตรจึงตกลง ผมไดเขาไปโรงพยาบาลชุมชนคุยกับพวกแพทยซึ่งเลาวาขาดแคลนยามาก และนําผูเขารวมประชุมเก็บขอมูล
เรื่องความดันโลหิตของชาวบานโดยรอบ จากนั้นไดถือโอกาสเขาบริเวณที่พักเพื่อพูดคุยกับผูอยูอาศัยบนแฟลตซึ่งโครงสราง
ไมแตกตางกับแฟลตในประเทศจีน เวียดนาม และ มองโกเลียในสมัยนั้น ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองกับเจาของ
บาน กลับมาแลวจึงนําขอมูลที่เก็บไดมาใหผูเขารวมประชุมวิเคราะห ผลพบวาชาวบานความดันโลหิตสูงกันมาก กลุมที่เติม
เกลือระหวางรับประทานอาหารมีความดันโลหิตสูงกวากลุมที่ไมเติมเฉลี่ย 10 มม.ปรอท ทามกลางความขาดแคลนหยูกยา 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีอาจจะชวยบรรเทาปญหาความเสี่ยงทางสุขภาพได เมื่อสิ้นสุดการอบรมสามสัปดาห ในที่
ประชุมครั้งสุดทายผมไดรับคํายกยองจากผูนําของเขาในเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอน เขาบอกนักวิชาการของเขาวาใหดู
ผมเปนแบบอยาง แลวทุกคนมาสงผมที่รถเปนการลาจาก ผมกลับไปจัดอบรมอีกสองครั้ง สองรอบหลังนี้ไดทํางานกับ
นักวิชาการไทยสองคน คือ คุณหมอวสันตซึ่งทํางานใหองคการอนามัยโลกอยูที่นั่น และคุณหมอลักขณา ไทยเครือ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งไปดวยกัน ถึงแมผมจะไมไดนักเรียนจากประเทศเกาหลีเหนือเลยสักคน ผมก็ไดบทเรียนวาความรู
และเทคนิคที่มีอยู เปนประโยชนในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน ทักษะในการวิจัยชุมชนทําใหเราสามารถเขาถึงสิ่งที่คน
อื่นไมมีโอกาสเขาถึง ผมคงตองรอคอยโอกาสตอไปที่จะชวยมีสวนสรางความเจริญทางวิชาการใหกับประเทศปดแบบนี้อีก  

สถาบันพี่เลี้ยง (Mentoring institution) 

ในระยะหลัง งานความสําเร็จสวนบุคคลจากความเปนครูและที่ปรึกษาเปนความสําเร็จของหนวยระบาดวิทยาทั้งหนวยใน
ฐานะสถาบันพี่เลี้ยง เนื่องจากอาจารยของเรามีจํานวนมากขึ้นและอาจารยรุนนองก็มีคุณภาพสูง เราจึงไดรับความไววางใจ
จากสถาบันตางประเทศและแหลงทุน ยกใหเราเปนสถาบันพี่เลี้ยงอยางเปนทางการ ทุก ๆ ปจะมีสัญญาจากองคการอนามัย
โลกขอใหเราไปเยี่ยมจัดอบรม ติดตามความกาวหนาของสถาบันรุนนองในประเทศ least developed countries เชน 
พมา ลาว กัมพูชา ภูฏาณ ผมไมใชเปนผูเดินทางหลักอีกตอไป ทีมงานเราออกไปในหนาที่ตาง ๆ เชน ชวยพัฒนาโครงราง
วิจัย จัดอบรมการวิเคราะหขอมูลเปนตน 

นอกจากทุนจากองคการอนามัยโลกแลว หนวยระบาดวิทยาไดทุนจากแหลงอื่น ๆ ในการพัฒนาสถาบันรุนนองในประเทศ
อื่นอยางเปนระบบ โดยเฉพาะทุน FK จากรัฐบาลนอรเวย ประเทศนี้มีรายไดตอประชากรสูงที่สุดในโลกและใหความ
ชวยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในสัดสวนที่มากที่สุดในโลกดวย คือ สูงถึงรอยละหนึ่งของรายไดประชาชาติ ทุนที่ทาง
นอร เวยให เราเปนการสรางความรวมมือระหวางประเทศกําลังพัฒนาดวยกันเอง  หรือที่ เรียกวา  south-south 
collaboration จากชื่อเสียงที่ผานมา ทําใหทุนนี้มาติดตอหนวยระบาดวิทยาใหเปนผูประสานงานในป 2006 ในที่สุด
สมาชิกกลุมในเครือขายเลือกใหเราเปน lead partner หรือผูนํา พวกเราทุกคนไดเรียนรูหลักการ การแลกเปลี่ยนและได
ประโยชนจากการแลกเปลี่ยนสูงสุด เนื่องจากความเขมแข็งทางวิชาการหนวยระบาดวิทยาเปนที่ซึ่งสถาบันในเครือขายอยาก
สงคนมาเรียนมากที่สุด และอยากรับคนของเราไปรวมงานมากที่สุดดวย ในเรื่องการรับคนมาเรียนเปนเรื่องปกติของเราอยู
แลว แตการสงออกเปนเรื่องใหม ผมตั้งคณะกรรมการประกอบดวยอาจารยอาวุโสคณะตาง ๆ ใหชวยกันตั้งเกณฑและ
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คัดเลือกสงนักศึกษาหรือบัณฑิตของเราไปประเทศอื่น ผมใหหลักการแกกรรมการวา เราตองมีคนรุนใหมทั้งพุทธและมุสลิม 
และตองมีชาย-หญิง ในสัดสวนที่เหมาะสม อยางเชนที่ปกกิ่ง ในปแรกกรรมการคัดเลือกสงนักไอทีหนุมสาวจบใหมไปสอง
คน ทํางานรวมกับไอทีของจีนและนอรเวย เมื่อกลับมาทํางานในประเทศไทย ทํางานครบหนึ่งปตามสัญญา คนหนึ่งในนั้น
ซึ่งเรียนรูภาษาจีนไดดีมากกลับไปทํางานในปกกิ่ง และตอไปประเทศนอรเวย อีกคนหนึ่งเปนกําลังสําคัญในหนวยระบาด
วิทยา  ปตอมาเราสงนักศึกษาหญิงจบใหมจากปตตานีไปเรียนรูการทํางานที่นั่น  สามารถสรางผลงานตีพิมพใน
วารสารวิชาการภาษาจีนได คนสุดทายที่สงไป คือ ผูชวยศาสตราจารยอภิรดี แซล่ิม ซึ่งเปนลูกศิษยทํางานที่หนวยระบาด สิบ
ปกอนไปเปนอาจารยที่ มอ. ปตตานี เราสามารถสรางความเชื่อมโยงไปจัดอมรมซอฟแวรที่เราพัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัย
ปกกิ่ง และ ชวยสอนอาจารยและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกสองแหงใชซอฟแวรดังกลาววิเคราะหขอมูล มีผลงานวิชาการ
รวมกัน ในที่สุดพรรคพวกของเราในปกกิ่งสรุปวา การแลกเปลี่ยน south-south แบบนี้ดีกวาการแลกเปลี่ยนแบบ north-
south ที่เขาเคยประสบ ในปหนาสถาบันในปกกิ่งจะออกคาใชจายเชิญคนของเราไปทํางานระยะสั้นดวยทุนของเขาเอง 

นอกจากไปจีน การสงคนรุนใหมไปทํางานในประเทศที่พัฒนานอยที่สุดอยางบังคลาเทศและเนปาล เปนการหลอหลอม
พัฒนาโลกทัศนและประสบการณทํางานของเขาอยางมาก ในปหนาเราจะสงคนเกงอีกสองคนไปสองประเทศนี้เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการงานวิจัย หลังจากที่เราไดชวยเขาผลิตนักวิจัยแลว ทั้งนี้เพราะวาการพัฒนาทรัพยกรมนุษยไมไดอยูที่การ
ฝกอบรมเทานั้น การบริหารจัดการก็เปนสิ่งที่สําคัญไมนอยไปกวากัน ถาฝกอบรมอยางเดียวสถาบันจัดการไมดี นักวิจัยก็
อาจจะหนีไปทํางานที่อื่น หรือ ถึงจําเปนตองอยูทํางานในสถาบันนั้นก็ไมมีความสุขและสรางผลงานไมได การบริหาร
จัดการที่ดี สรางการมีสวนรวมในทุกระดับ ทั้งภายในสถาบัน หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะหนวยใหทุนกับหนวยบริการ
สาธารณสุข และประชาชนเปาหมายของการพัฒนาจะทําใหนักวิจัยทํางานไดสนุก ในฐานะที่เราเปนสถาบันพ่ีเลี้ยงเราตอง
เสาะแสวงหาประสบการณนํามาทําใหเปนวิชาการที่สถาบันใหม ๆ สามารถนําไปใชได ความทาทายจึงไมไดจํากัดอยูที่การ
ทําสถาบันของเราใหเขมแข็งอยางเดียวอีกตอไปแลว เปาหมายคือสถาบันนอง ๆ ในประเทศตาง ๆ เราตองชวยลดชองวาง
ระหวางมนุษยและพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของทีมงานคนรุนใหมในเอเซีย ในทิศทางใหมที่ไมเคยมีมากอน 
มหาวิทยาลัยไมไดมี “หนาที่” สอน วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนะธรรมเทานั้น มหาวิทยาลัยยังมี “หนาที่”
พัฒนายกระดับอุดมการณของตนเองและคนในสังคมใหหลุดพนจากตัวตน เรียนรูและทําความเขาใจและชวยเหลือเพื่อน
มนุษยที่ตางชาติพันธุ ที่ยังลําบากกวาเราดวย 

วาดวยการเปนครู 

ลูกศิษยของผมฝากมาบอกวา ใหพูดถึงเคล็ดลับของการเปนครูที่ดีในการบรรยายครั้งนี้ ผมคิดถึงครูที่สอนผมมาตั้งแตปฐมวัย
จนถึงมหาวิทยาลัย กอนที่จะนึกถึงตนเอง ครูตองเกงไหม จึงจะสอนลูกศิษยไดดี ผมคิดวาอาจจะไมใช สิ่งที่ครูที่ดีมี คือ 
ความรักเมตตาตอศษิย เห็นความสําคัญและศักยภาพของศิษย 

ผมคิดวาการสอนเทคนิคไมใชสิ่งสําคัญ สิ่งที่สําคัญ คือ ครูตองสรางแรงบันดาลใจ (inspire) ใหลูกศิษย บางคนบอกวาแรง
บันดาลใจที่สําคัญ คือ ความสามารถของครูที่ทําใหเห็นเปนตัวอยาง สําหรับผมคิดวาแรงบันดาลใจตองเริ่มจากความรักความ
เมตตา การเห็นความสําคัญ ชวยสนับสนุนใหศิษยเรียนรูและปรับฐานแนวคิดแนวทางการดําเนินชีวิต ทีละขั้นจนประสบ
ความสําเร็จ ถาเราตองอาศัยครูเกงมาสรางแบบอยาง เราตองเรงสรางครูใหเกงซึ่งสรางยากมาก ไดจํานวนนอย ผลกระทบ
นอย แตถาเราอาศัยครูที่มีเมตตาธรรมสูง คนธรรมดา ๆ ก็เปนครูได แตเราจะสรางคนใหมีเมตตาธรรมสูงไดอยางไร ยาก
หรืองายกวาสรางคนเกง เราสรางทั้งสองอยางพรอม ๆ กันไดหรือไม 

เทคนิคการปฏิบัติ ที่มีเมตตาธรรมตอศิษยไมยากนัก ผมไปเรียนวิชาระบาดวิทยาคลินิกที่ออสเตรเลียไดเทคนิคความเปนครู
จาก Professor Dick Heller มามากกวาไดวิชาระบาดวิทยาจากทาน เทคนิคของทานที่สําคัญ ดูเหมือนมีอยางเดียว คือ 
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พูดคําวา very good, excellent กอนคําอื่นหมด ถาเราทํางานไดผลระดับหนึ่ง ถาทานไมเห็นดวยก็จะเฉย ๆ ผมใช
เทคนิคนี้เปนประจํา นักเรียนทําอะไรสําเร็จเล็ก ๆ นอย ๆ ผมก็จะชม ทําผิดจะไมตําหนิ แตคุยกันใหเขาหาหนทางแกไข  

ผมพกเครื่องสมุดอิเล็กทรอนิกสเล็ก ๆ ติดตัวเปนประจํามาสิบกวาป ในนั้นจะมีคําสอนสําคัญ ๆ ของ พระพุทธเจา ซึ่งผมจะ
อานทบทวนตรวจสอบความคิดตัวเองในยามวาง บทที่ชอบเปดอานใหลูกศิษยฟงบอยที่สุด คือ ทิศหก โดยเฉพาะ  ทิศที่สอง 
คือ ทักขิณทิส ทิศเบื้องขวา ไดแก ครูอาจารย  ทานวา ครูอาจารยอนุเคราะหศิษยดังนี้ ๑. ฝกฝนแนะนําใหเปนคนดี ๒. สอน
ใหเขาใจแจมแจง ๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง ๔. ยกยองใหปรากฏในหมูเพื่อน ๕. สรางเครื่องคุมกันภัยในสารทิศ คือ สอน
ใหศิษยปฏิบัติไดจริง นําวิชาไปเลี้ยงชีพทําการงานได  

ทานไมไดระบุวา ทั้งหาขอจัดเรียงตามลําดับความสําคัญหรือไม แต การฝกฝนแนะนําใหเปนคนดี เปนอันดับแรก ขอสอง 
สาม และ หา เปนเรื่องทางเทคนิค สวนขอสี่เรื่องการยกยองลูกศิษย นาจะเหมือนกับเทคนิคที่ผมกลาวมาแลว คือ ใหกําลังใจ
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจในการทํางาน วากันตามคําพูดคําตอคํา ครูตองฝกฝน และ แนะนํา จึงจะทําใหศิษย
เปนคนดี ดูเหมือนวาจะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได 

วิชาสถิติขั้นสูงวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรหลายระดับ หรือ multi-level modeling ถือวาครูเปนตัวแปรระดับบริบท 
(contextual level) ซึ่งศิษยทั้งหลายตองประสบรวมกัน สวนความสามารถพื้นฐานของศิษยเปนตัวแปรระดับปจเจก 
(individual level) ปฏิสัมพัทธระหวางอิทธิพลของครูกับของศิษยออกมาไดสองอยาง ครูกลุมแรกเรียกวา กลุมเมอริ
โตเครติค (meritocratic) ทําใหเด็กเกงไดดวยตนเอง ดังนั้นเด็กที่เกงอยูแลวจะเกงยิ่งขึ้น แตเด็กที่ออนจะไมคอยรับการ
เหลียวแล  ครูกลุมที่สองคือ กลุมอีกาลิตาเลียน (egalitarian) ชวยเด็กที่ออนใหดีขึ้น สวนเด็กเกงอยูแลวอาจจะได
ประโยชนไมมาก เด็กเกงผมยอมอยากไปเรียนกับครูประเภทแรก เด็กออนยอมชอบครูประเภทที่สอง โลกใหเกียรติกับ
สถาบันการศึกษาประเภทแรก แตผมคิดวาสถาบันประเภทหลังอาจจะสรางความสุขใหกับมนุษยชาติไดมากกวา  ผมไม
แนใจวาตนเองอยูในกลุมไหน ผมอยากใหลูกศิษยที่ออนเห็นผมเปนครูประเภทที่สอง และใหลูกศิษยที่เกงเห็นผมเปนครู
ประเภทแรก เพราะฉะนั้นผมจึงมีทาทีตอลูกศิษยตางกัน คงตองกลับถามลูกศิษยรอยกวาคนที่ผมคลุกคลีวาเขาเห็นวาผมเปน
ครูประเภทใดแน 

ความเปนครูตางกับความเปนนักการศึกษา ครู หมายถึงผูสั่งสอนศิษย ผูถายทอดความรูใหแกศิษย สวนการศึกษาใน
ภาษาไทยและภาษาสันกฤต หมายถึงการเลาเรียน ฝกฝน บางครั้งผมก็เห็นวาวิธีคิดทั้งสองอยางไมลึกซึ้งพอ และทําใหความ
เปนครูและการจัดการศึกษาสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไมมาก ถาถือตามนี้ ครูตองมีความรู และตองมีศิษย 
หนาที่ของครู คือ ถายทอดความรูที่มีอยูใหศิษย ถาไมศิษย ครูก็จะไมเปนครู สวนการศึกษาแบบที่วานี้เปนการเลาเรียน คือ 
รับความรูจากผูสอน หรือ ฝกฝน คือพัฒนาทักษะใหไดตามมาตรฐาน แตละองคประกอบของนิยามความเปนครูและนิยาม
ของการศึกษาแบบนี้ ลวนมีขอบเขตที่จํากัด 

ผมชอบคําพูดของฝรั่งที่วา to educate is to develop the innate capacity แปลวาการศึกษา คือ การพัฒนา
ศักยภาพหรือความสามารถภายในตัวมนุษย นิยามแบบนี้เนนที่จุดประสงค ไมจํากัดขอบเขตและวิธีการ ถาจะเปนครูที่ดีตอง
ทําใหศิษยไดพัฒนาศักยภาพภายใน ไมใชรับแตการถายทอดจากครู ถาจะเปนนักการศึกษาตองจัดใหมวลประชามี
กระบวนการพัฒนาศักยภาพภายใน รูปแบบวิธีการจัดการสําคัญนอยกวาปรัชญาและวัตถุประสงค  ตอนตอไปที่ผมจะเลา คือ 
สิ่งที่ผมไดทําในทศวรรษที่หาของชีวิต คือ การพัฒนาเทคนิควิชาการและการจัดระบบการศึกษาเปนไปในแนวทางที่ผมคิด
วานาจะเปน 
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การพัฒนาฐานวิชาการทางสถิติและการจัดระบบการศึกษาสําหรับโลกาภิวัฒน 

ทํางานวิชาการมาสามทศวรรษ ผมเห็นวา คุณคาทางวิชาการมีสามมิติ มิติแรก คือความลุมลึก แตกฉาน มิติที่สอง คือ นวภาพ 
และมิติที่สาม คือ อรรถประโยชน 

ผมชอบคณิตศาสตรเพราะเปนวิชาที่วาดวยตรรกะที่ตองใชสมาธิในการติดตามคนคิด ผมฝกฝนพัฒนาการใชงานสถิติ จนทํา
ใหมองโลกที่เปนอยูดวยสายตาทางสถิติ อยางไรก็ตาม พ้ืนฐานของสถิติ ขั้นสูงคือ พีชคณิตเชิงเสน (linear algebra) ซึ่ง
เงื่อนไขชีวิตของผมไมไดอยูตรงนั้น ทําใหผมมีขอจํากัดไปไดไมสุด ขุดไดไมถึงอยางที่ตองการ มิติความลึกจึงยังไมถึงระดับ
สากล  

มิติที่ผมพยายามพัฒนาเพื่อชดเชยสิ่งที่ขาด คือ นวภาพ ในระยะสิบปแรกที่ทํางานผมพยายามสอนแบบใหมใหเขาใจงาย การ
เรียนสถิติสมัยกอนเนนการจําและแทนคาสูตรเพื่อคํานวณหาคําตอบ ทําใหผูเรียนเบื่อและมองไมเห็นแนวคิด ต้ังแตปลาย
ทศวรรษ 1980 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลแพรหลาย จึงเปนโอกาสใหเกิดนวภาพทางการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการวิจัย วิชาทางตรรกะตองการการลงทุนทางสมาธิไมใชวัตถุ จึงเปนโอกาสใหหนวยวิชาการเล็กในหัวเมืองสามารถ
ทํางานไลตามตางประเทศได สถาบันเล็ก ๆ ในหัวเมืองถาไดรับการพัฒนาในระดับหนึ่ง สามารถจัดการสอนวิชาเหลานี้ดวย
ตนทุนที่ถูกกวา การจัดการเรียนการสอนในเอเซียยังมีวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับคนเอเซีย ถาไดเรียนใน
สถาบันเล็ก ๆ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาดวยตนเอง ผูเรียนนาไดแรงบันดาลใจอยากกลับไปทํางานที่บานมากกวาไปเรียนในประเทศ
ตะวันตก 

ทศวรรษที่ 1980 เปดยุคของคอมพิวเตอรสวนบุคคล ทําใหนักวิชาการทั่วไปเขาถึงคอมพิวเตอรไดงายขึ้น โอกาสไลตาม
สถาบันในประเทศที่พัฒนาแลวจึงมีมากขึ้น ผมซื้อ PC และใชซอฟแวรสถิติต้ังแตป 1986 เมื่อต้ังหนวยระบาดวิทยาใหม 
ๆ ผมรวมกับอาจารยสถิติชาวออสเตรเลียจัดอบรมนักวิจัยที่หาดใหญและยอกจาการตา เราตั้งงบประมาณจากมูลนิธิฟอรด
ซื้อซอฟแวรชุดละพันกวาเหรียญแจกมหาวิทยาลัยไทยและอินโดนีเซียที่อยูในเครือขาย แตซอฟแวรนี้ล็อคดวย key 
diskette ซึ่งตองมีเสียบไวใน disk drive เสมอเพื่อปองกันการ copy เพื่อนชาวอินโดนีเซียของผมก็ซื้อเครื่อง copy 
key diskette ทําใหทุกคนมีซอฟแวรนี้ใช ความขัดแยงระหวางบริษัทซอฟแวรกับผูใชในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งขาดกําลัง
ซื้อเปนปญหาที่สําคัญที่ทําใหวงการวิชาการพัฒนาไดชา ตอมาซอฟแวรสถิตินี้เลิกลาไป คงจะเปนเพราะขาดทุนเนื่องจาก
ตนทุนเกือบครึ่งอยูที่การปองกันการ copy ซึ่งก็ไมไดผล 

ศตวรรษที่ 1990 มีซอฟแวรสถิติที่เกิดใหม ไมลงทุนปองกันการ copy ผมซื้อมาประกอบการสอนนักศึกษาเปนสถาบัน
แรกในเมืองไทย ทุก ๆ สองสามปเราตองปรับรุนหรือเวอรช่ันใหม เรียนคําสั่งใหม และ เสียเงินคราวละประมาณพันเหรียญ 
ผมคิดวาเราควรพัฒนาซอฟแวรใหเหมาะสมกับงานเรามากขึ้น ชวงปลายทศวรรษ 1990 ผมจึงสมัครเขาเรียนหลักสูตร
ทางไกลเรื่องการใชซอฟแวรขั้นสูงโดยเรียนทางอีเมล ผมเรียนรูวิธีดัดแปลงคําสั่งของซอฟแวรนี้ไดระดับหนึ่ง แตก็ทําได
ยากมาก ความชํานาญในการใชและปลุกปล้ําดัดแปลงซอฟแวรในครั้งนั้นสําเร็จระดับหนึ่ง หลังจากนั้นผมใชเวลาถอด
บทเรยีนการวิเคราะหขอมูลเขียนเปนตําราโดยใชความชํานาญดานซอฟแวรนั้นเปนเครื่องชวย ในยุคนั้นคอมพิวเตอรโนตบุก
เริ่มจะแพรหลาย ผมนําโนตบุคติดตัวไปทุกหนแหง เมื่อมีเวลาวางยามใดก็จะสรุปบทเรียนลงในตํารา ทํางานอยางนี้ตอเนื่อง
อยูสามปทั้งในประเทศไทยและระหวางการเดินทางและทํางานในตางประเทศ เขียนตําราการวิเคราะหขอมูลไดอยางที่
ตองการ ต้ังแตป 2002 เปนตนมาหนังสือนี้ เปนที่สนใจของนักศึกษาปริญญาโท/เอกทั่วประเทศ เขาใชอานประกอบการ
เรียนวิชาสถิติขั้นสูง              มาจนถึงปจจุบัน หลายคนเรียนการแปลสถิติดวยตนเองจากตําราเลมนี้ ซึ่งทําใหเขาอาน
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติไดเขาใจมากขึ้น ตําราเลมนี้ไดรับรางวัลตําราดีเดนของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
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ดังกลาวแลววา หลักสูตรของเราเปนหลักสูตรแรกที่เนนการใชซอฟแวรวิเคราะหขอมูล ลูกศิษยลูกหาของผมมาจากประเทศ
ตาง ๆ ในเอเซีย ตางก็ copy ซอฟแวรนี้กลับไปใชในประเทศของตน เมื่อจบไปแลวกลับมาพบหนากันในโอกาสตอมา 
พวกเขาก็ขอ copy เวอรช่ันใหม หมายเลขซอฟแวรหรือ serial number ของเราเลยปรากฏไปทั่วเอเซีย เรากลายเปน
แหลงเผยแพรซอฟแวรที่ผิดกฎหมายของภูมิภาคนี้ของโลกอยางชวยไมได 

โอกาสของนวภาพเกิดขึ้นในชวงเปลี่ยนสหัสวรรษ ซอฟแวรโอเพนซอรสเริ่มแพรหลาย โอเพนซอรส เปนระบบเปดโลงให
ผูสนใจศึกษาไดวาซอฟแวรนั้นทํางานไดอยางไร ใครจะนําไปใชทําอะไรก็ได ไมตองจายคาลิขสิทธิ์ ซอฟแวรประเภทนี้ใช
ยาก แตสามารถพัฒนาชุดคําสั่งใหมไดงาย ในป 2002 ซึ่งตอนนั้นผมอายุไดหาสิบสองป ผมเริ่มศึกษาและพัฒนาชุดคําสั่ง
สําหรับซอฟแวรโอเพนซอรส ช่ือ R เพื่อใชแทนซอฟแวรทางการคาที่ตองเสียเงิน ดวยพ้ืนฐานเดิมทางสถิติ  

โปรแกรม R เปนโปรแกรมสถิติที่ผูใชสามารถสรางคําสั่งเก็บไวใชเองได ผมจึงหัดเขียนคําสั่งทดแทนคําสั่งงาย ๆ ใน
ซอฟแวรที่เคยใชอยู ก็ปรากฏวาไดคําตอบตรงกัน ทําใหเกิดฉันทะ ผมจึงตั้งเปาเขียนคําสั่งที่ยากขึ้นไปก็ไดคําตอบที่ตรงกัน
อีก ฉันทะก็มากขึ้น ผมจึงเกิดวิริยะ ฝกฝนตนเองเขียนคําสั่งอยางจริงจังเกงขึ้นไปอีก และแลวจิตใจของผมก็จดจอแตเรื่องการ
เขียนคําสั่ง ไมวาทําอะไรผมก็จะรูสึกวาสมองของผมกําลังคิดเรื่องคําสั่งโดยทํางานเปน background job อยูตลอดเวลา 
เวลาวางของผมเกือบทุกเสี้ยววินาทีถูกใชไปอยางมีประสิทธิภาพ แมกระทั่งเวลานอนหลับไปก็รูสึกวาสมองผมกําลังหาทาง
ออก พอต่ืนมาก็คิดไดหันเขาหาคอมพิวเตอรทํางานตอ เมื่อไดคําสั่งนี้แลวก็พัฒนาคําสั่งใหม จนในที่สุดไดคําสั่งที่ใชทํางาน
แทนซอฟแวรเกาไดคอนขางสมบูรณ 

เมื่อเราผลิตสิ่งใหม ไมควรคิดเพียงผลิดเพื่อทดแทน ถาจะจูงใจใหคนใชคําสั่งที่ผมคนคิดขึ้น ตองทําใหเขาใชเพราะ “ดี” 
ไมใชเพียงใชเพราะ “ฟรี” เรามีความสามารถและสมาธิเปนพลังในการทํางานแลว สิ่งที่จะทําใหงานดีกวาผลิตภัณฑทาง
การคาตองอาศัย นวภาพ และจินตนาการ ผมจึงทําใหชุดคําสั่งมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งซอฟแวรทางการคาหรือซอฟแวรอื่น ๆ ไม
มี (ไมใชเพราะทําไมได แตคิดไมถึง)  

ตัวอยางที่สําคัญไดแก การแสดงกราฟคูกับผลลัพธที่เปนตัวเลขทุกครั้งถาเหมาะสม ซึ่งชวยในการสํารวจขอมูลมาก คนเรา
สวนใหญสนใจภาพมากกวาตัวเลข ภาพที่ดี ๆ สื่อทางสถิติเขาไปในระบบการรับรูของสมองไดงายกวาตัวเลข สมมติวา
ขอมูลชุดหน่ึงเก็บมาจากผูปวย 30 คน เมื่อผูใชสั่งซอฟแวรสวนใหญใหแสดงคาทางสถิติของตัวแปร เชน อายุ ผลที่ไดก็
มักจะเปนคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติอื่น ๆ ของคน 30 คนนั้น แตถาใชคําสั่งของผม นอกจากไดผลลัพธแบบ
เดียวกันแลว ยังไดกราฟแสดงตําแหนงอายุของคนแตละคนทั้ง 30 คน             ทําใหเราเห็นวาชวงอายุใดที่มีผูปวยมาก ชวง
ใดมีนอย  

ถาเราใชซอฟแวรทั่วไปแจงนับเพศของผูปวย ก็จะไดคําตอบวามีชายก่ีคนหญิงกี่คน แตคําสั่งที่ผมสรางนอกจากจะใหคา
เหลานั้นแลวยังไดแผนภูมิกราฟแทง ที่มีสีสรรโดยอัตโนมัติซึ่งทําใหผูถามคําถามเห็นแตไกลไดทันทีวาขอมูลกระจาย
อยางไร ภาพเหลานี้สามารถกอปปไปลง Powerpoint และ Word ไดในทันที่ ทําใหออกรายงานไดเร็วมาก  

นอกจากชวยใหนักวิเคราะหสํารวจขอมูลไดดีกวาแลว ผมยังเขียนฟงกช่ันที่นักวิจัยทั่วไปตองการ (need) อยางมาก แตไม
เคยคิดวามีซอฟแวรที่ใหบริการไดอยางนี้ กลาวคือรอยละเกาสิบขึ้นไปของรายงานทางสังคมและการแพทยตองใชตารางแจง
นับคุณสมบัติของบุคคลหลาย ๆ ดาน เชน ถาทดลองเปรียบเทียบยา A กับยา B ตองแสดงวาแตละฝายมีคนกี่คน อายุ 
น้ําหนัก สวนสูง โรคประจําตัวของแตละฝายเปนอยางไร และเมื่อรักษาไปแลวฝายไหนหายไดดีกวากัน ผูวิเคราะหดวย
ซอฟแวรอื่นตองไปถามนักสถิติวาจะใชสถิติตัวใดจึงจะเหมาะ นักสถิติตองตรวจสอบคุณสมบัติของขอมูลกอนวาเปน
อยางไร กอนที่จะใหตัดสินใจไดวาควรใชสถิติแบบไหน แลวจึงไปคํานวณและสงคําตอบ ออกลงบนจอ สวนผูใชตอง
บรรจงลอกคําตอบนั้นลงรายงานโดยเลือกตําแหนงทศนิยมและปดจุดใหเหมาะสม ถาขอมูลเปลี่ยนไปเพียงเล็กนอย กวาจะ
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แกแตละตารางหนึ่งใหถูกตองครบถวนตองใชเวลาหลายวัน ถาใชคําสั่งที่ผมสรางการตรวจสอบวาควรเลือกใชสถิติตัวใด 
การแสดงผลทางสถิติและการเลือกจํานวนเลขหลังจุดทศนิยมเปนไปโดยอัตโนมัติ ผูวิจัยสรางผลการวิเคราะหเองได ไมตอง
อาศัยนักสถิติ และใชเวลาเพียง 1-2 นาทีก็ไดตารางออกไปรายงานแลว  

คําสั่งตาง ๆ เหลานี้แพทยนักวิจัยชอบมาก เพราะเขาทํางานไดเลยไมตองรอตอคิวนัดหมายพบนักสถิติ เมื่อป 2009 อินเดีย
สงนักวิจัยระดับศาสตราจารยและรองศาสตราจารยมารับการอบรมที่ มอ. สิบกวาคน ทุกคนชอบมาก เขากลับไปแลวสราง
ผลงานทางวิชาการไดเร็วกวาเกา  

สรุปวา ผมมีสมาธิใจจดใจจอในการเขียนชุดโปรแกรมอยางตอเนื่อง จนสามารถพัฒนาชุดคําสั่งใน R ใชแทนซอฟแวรเกา
ไดทั้งหมด ในป 2004 ผมตัดสินใจหยาขาดจากซอฟแวรเดิมทั้ง ๆ ที่ยังมีสิทธิ์ใชตามกฎหมายอยู หนวยงานของเราทั้งหนวย
หันมาใช R และคําสั่งที่ผมสรางขึ้นสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัย และชุดคําสั่งที่ผมพัฒนาขึ้นแทนโดยสิ้นเชิง การ
ทําอยางนั้นมีความเสี่ยงอยูระดับหนึ่ง เพราะทําใหหลักสูตรของเราเรียนยากขึ้น คนอาจจะนิยมนอยลง แตผมเห็นวาการยึด
ในหลักการใหคนเรียนรูและใชความพยายามสูงจะไดคนเกงและลึกซึ้ง เรื่องนี้เหมือนตอนที่หลักสูตรปริญญาโททางดาน
สาธารณสุขในกรุงเทพสวนใหญลดเวลาลงจากสองป เปนสิบแปดเดือน แลวลดตอจนเหลือสิบสองเดือน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของแหลงทุนและผูเรียนที่อยากจบเร็ว หลักสูตรของเรายืนยันไมลดเวลาเรียนเพื่อรักษามาตรฐาน เพราะเราเชื่อ
วาเรียนนอยเกินไปไมสามารถสรางพุทธิปญญาและทักษะทางระบาดวิทยาได การยืนยันที่จะตองใชเวลาสองปเต็มและใช
ซอฟแวรที่ยากแตมีพลังสูงไมไดทําใหเรามีนักเรียนลดลงทั้งจากไทยและตางประเทศ แตทําใหเรามีผลงานวิชาการตีพิมพ
มากขึ้นเนื่องจากนักเรียนมีเวลามากพอและมีซอฟแวรและชุดคําสั่งที่สรางบทความวิชาการไดเร็ว  

ณ จุดนี้จะเห็นไดวา เราตองตั้งใจทํางานสูความยากลําบาก เพื่อพัฒนาตนเองและผลงานใหมีคุณภาพในระยะยาว พูดมาถึง
ตอนนี้ผมอยากบอกวาตลอดเวลาของการทํางาน ผมคิดถึงครูสอนภาษาไทยระหวางผมเรียนช้ันมัธยม ทานนําเอากลอนบาท
หนึ่งในพาลีสอนนองมาใหเราคัดไทย 

“อยารูมาก บากหนี แตที่งาย 

ที่ไหนหนัก หักกายเขาหาบหาม ....” 

ฉันทลักษณดี ๆ แบบนี้มีผลเหมือนซอฟแวรอันทรงพลัง ซึ่งครูบานนอกคนหนึ่งเขียนโปรแกรมใหแกนักเรียนอยางผมใน
เวลาไมก่ีนาที วิชาคัดไทยไมไดฝกแตเพียงลายมือ แตทําใหใจสงบเปนสมาธิ สามารถจดจําและดื่มด่ําเนื้อหาสงถายความคิด
ลงไปยังปลายนิ้วและผานกระดาษ โปรแกรมซึ่งเปนฉันทลักษณบทนี้สรางวิธีคิดวิธีทํางานของผมไปตลอดชีวิต ดังนั้นการ
เรียนรูในวัยเด็กสําคัญเหลือเกิน การเรียนทางวิทยาศาสตรทําใหแสวงหาขอเท็จจริงและพัฒนาตรรกะ สวนศิลปศาสตรกลอม
เกลาใหจิตใจออนโยน เห็นความดีความงาม สรางจิตวิญญาณความเปนมนุษยใหแกผูเรียน  

กลับมาพูดเรื่องชุดคําสั่งที่ผมพัฒนาอีกครั้ง ผลงานนี้ยังคงอยูภายในแวดวงแคบ ๆ ของหลักสูตรเราเทานั้น ทําอยางไรนักวิจัย
ทั่วไปจะไดประโยชนดวย ระหวางที่พัฒนาซอฟแวรผมเขียนบทเรียนดวยตนเองใหนักเรียนทดลองใช เพื่อผมไมตองสอน
ในชั้นเรียน และสิ่งที่พัฒนามีปริมาณเนื้อหามากกวาที่จะสอนในชั้นเรียนได เนื่องจากหลักสูตรของเราใชภาษาอังกฤษ ผมจึง
เขียนเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งในที่สุดสรางประโยชนตอนักวิจัยรุนใหมไดทั่วโลก ในการประชุมนานาชาติระบาดวิทยาที่
กรุงเทพ ฯ ป 2005 ผมตระเวนสาธิตใหคนที่รูจักที่เขามาประชุมไดเห็นศักยภาพของโปรแกรมที่ผมเขียน และหา
ผูสนับสนุนทางการเงินจัดพิมพหนังสือ ในที่สุดโครงการวิจัยโรคเมืองรอน (TDR) ขององคการอนามัยโลกก็ยื่นมือเขา
สนับสนุน เขาเห็นวางานของผมจะมีประโยชนมากตอในงานวิจัยในประเทศกําลังพัฒนาที่ไมตองการใชซอฟแวรที่ผิด
กฎหมาย เขาสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือโดยมีเงื่อนไขวาตองขายราคาถูกหรือฟรี และทําใหบุคคลทั่วไปสามารถดาวน
โหลดหนังสือนี้ไดจากเวบ็ไซตขององคการอนามัยโลก 
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แตการแขวนหนังสือของเราอยูบนหลืบซอกเล็ก ๆ ขององคการอนามัยโลกไมไดเปนวิธีเผยแพรที่ดีนัก ผูที่จะเขาไปดาวน
โหลดตองตั้งใจคนหาจากฐานขอมูลอันซับซอนขององคการอนามัยโลก หรือจาก search engine ที่เกง ๆ เทานั้น ชอง
ทางการเผยแพรที่ดีกวา คือ เว็บไซตที่เปนประชาคมผูใชและผูพัฒนาซอฟแวรระบบโอเพนซอรสนี้ ในป 2005 ผมใฝฝนวา
จะพัฒนาชุดคําสั่งใหเปนแพ็คเกจมาตรฐาน หลังจากทํางานหนักอีกหลายเดือน ในป 2006 โดยคําแนะนําของอาจารยหัชชา 
ศรีปลั่ง ซึ่งเปนรุนนองในที่ทํางานและเพื่อนนักสถิติชาวอังกฤษชื่อ Martyn Plummer ซึ่งเปนหนึ่งใน R Core Team 
ผมก็พัฒนา package  ช่ือ epicalc และ upload ขึ้นไปบนเว็บไซตของประชาคมผูพัฒนาและใชซอฟแวร R ไดสําเร็จ 
ซึ่งเปนนักวิจัยเอเซียคนแรก ๆ ที่ทําเชนนั้นไดทั้ง ๆ ที่ไมไดเปนนักสถิติโดยตรง เว็บไซตนี้มีระบบ mirroring สงผานไป
ยังเว็บไซตในเครือขายอีกเจ็ดสิบกวาแหงทั่วโลก หนังสือแบบเรียนดวยตนเองก็เผยแพรไปในเครือขายนี้ดวย 

จาก open-source package และ open-book ซึ่งดาวนโหลดไดฟรีทั้งคู TDR ยังสนับสนุนการจัด open-course 
ซึ่งเปนหลักสูตรเรียนฟรีทางอินเตอรเนต ผูเรียนจะเปนใครก็ไดในโลกนี้ จะมีคุณวุฒิอะไรหรือไมมีคุณวุฒิอะไรเลยก็ได 
ขอใหเขาถึงอินเตอรเน็ตเปนอันเรียนได ผูรวมงานหลักของผมคือ Mr Edward McNeil นักสถิติหนุมจากออสเตรเลียที่
ตกลองปลองช้ินกับอาจารยสาวชาวไทยลูกศิษยของผมที่ มอ. ปตตานี Edward เปนบรรณาธิการหนังสือภาษาอังกฤษที่ผม
เขียน เขาเหมือนผม กลางวันสอนนักศึกษาภาคปรกติ ทํางานวิจัยและพัฒนาตามปรกติ กลางคืน เราเขาไปดูในชั้นเรียนบน
เว็บไซตวาลูกศิษยทางไกลของเราเปนใครบาง ทําอยางไรจึงจะสรางโจทยกระตุนเขาใหสนุกกับการเรียน เราชวยกันตรวจ
การบานและหาโจทยเพิ่มเติมเปนนันทนาการทางวิชาการสําหรับนักวิจัยที่เรียนรูจากเรา 

ในขณะนี้ ลูกศิษยในภาคปรกติของผมมาจาก 14 ประเทศ สองทวีป (เอเซียและอัฟริกา) จบหลักสูตร ป.โท 56 คน จบ ป.
เอก 61 คน ตีพิมพงานวิจัยรวมกับผมในวารสารนานาชาติกวารอยเรื่อง แตลูกศิษยทางอินเตอรเนตมีจํานวนมากกวาและมา
จากทุกทวีป ที่มากหนอยก็เปนเอเซีย อัฟริกา และลาตินอเมริกา ผมยังมีอาจารยพิเศษในหลักสูตรนี้ซึ่งเปนลูกศิษยที่ใช
ซอฟแวรและแพ็คเกจที่ผมเขียนอยางช่ําชอง และเชี่ยวชาญในการสอนและแนะนําผูอื่น เขาชื่อ Samuel Ngau เปนแพทย
ชาว Ghana เนื่องจากเวลาเราตางกันเขาจึงชวยตอบคําถามที่นักเรียนทางอัฟริกาและลาตินอเมริกาตั้งขึ้นไดเร็วกวาเรา ยิ่ง
ไปกวานั้นคือ เขาทําดวยจิตอาสา ไมไดคิดคาบริการทั้งที่เราเสนอไป ผมไมเคยไปอัฟริกา ไดแตหวังวาสักวันหนึ่งจะพบปะ
สนทนากับเพื่อนผูรวมอุดมการณคนนี ้

หนังสือแบบเรียนดวยตนเองของผมมีลูกศิษยนําไปแปลขายในประเทศจีนโดยตีพิมพในสํานักพิมพที่มีช่ือเสียงที่สุดในดาน
สิ่งพิมพวิชาการทางสาธารณสุข และเริ่มมีการแปลเปนภาษาพมา มีอาจารยจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุนนําไปใชสอนนักศึกษา
ของเขา มีนักสถิติชาวสเปนขออนุญาตแปลเผยแพร แตยังไมเห็นผลงาน 

ประมาณเดือนละสองสามครั้งผมจะมีผูใชแพ็คเกจของผมเขียนจดหมายมาขอบคุณและสอบถามวิธีใชงานเพิ่มเติม เขานําไป
แกปญหางานวิจัยของเขาซึ่งมีอยูเรื่องหนึ่งซึ่งตีพิมพในวารสาร New England Journal of Medicine โดยระบุวาใช
แพ็คเกจ epicalc ของเรา มีนักศึกษาแพทยชาวไตหวันซึ่งสนใจเรียนดวยตนเองโดยสามารถใชแพ็คเกจนี้วิเคราะหขอมูล
สาธารณสุขของบานเขาไดอยางมืออาชีพ 

สหัสวรรษใหม เปดแนวคิดและชองทางใหมสําหรับวิชาการ ผมถามนอง ๆ อาจารยทางคณะศึกษาศาสตรของหลาย
มหาวิทยาลัยวา วิชาครุศาสตร ตางกับวิชาศึกษาศาสตรอยางไร ทุกคนตอบวาเหมือนกัน แตผมคิดวาไม ในสองทศวรรษแรก
ในมหาวิทยาลัย ผมทําหนาที่เปนครู สอนนักศึกษาแพทย แลวก็สอนบัณฑิตศึกษา การสอน คือ การถายทอดหรือฝกหัดให
ผูเรียนทําไดตามมาตรฐานหรือตามวัตถุประสงค ในทศวรรษที่สาม งานผมเปนการจัดการศึกษา คือ ทําใหคนไดพัฒนา
ศักยภาพภายในของตนใหงอกงามเกิดประโยชนตอตนเองและผูอื่น ผูจัดการศึกษากับผูศึกษาไมจําเปนตองพบกัน เสมือน
ผูสรางงานศิลปะไมจําเปนตองพบกับผูเสพงานศิลปะชิ้นนั้น ผมเห็นวานี่คือมิติที่สองและที่สามของวิชาการ นวภาพ และ
อรรถประโยชน  
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งานวิชาการเพื่อแกปญหาจังหวัดชายแดนใต 

ขณะที่เรากําลังชุมนุมทางวิชาการในหอประชุมอันทรงเกียรติแหงนี้ พ่ีนองชาวใตของเราสวนหนึ่งกําลังระทมทุกขเรื้อรังจาก
ไฟใต 

ตอนนี้กลับมาเลาเรื่องในเมืองไทยแลว ผมขอใชระบบป พ.ศ. อีกครั้งหนึ่ง ในป พ.ศ.2546 ผมไดรับการติดตอจากคุณหมอ 
สุภกร บัวสาย ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส) ทานเห็นวาผมทํางานในภาคใตมานานและประสบ
ความสําเร็จทางวิชาการสูง ขอใหชวยนํานักวิชาการในพื้นที่ทํางานรวมกับประชาคม โดยจัดต้ังสถาบันขึ้นเพื่อการนี้
โดยเฉพาะ ในป พ.ศ. 2547 ผมเริ่มสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต หรือ ช่ือยอวา วพส. ในวันปใหม ชวงแรกของการ
ทํางานคือการระดมสมัครพรรคพวกมาชวยกัน  

เปดสํานักงานใหมไดไมก่ีวัน ในวันที่ 4 มกราคม มีการโจมตีคายทหารปลนปนที่อําเภอเจาะไอรองจังหวัดนราธิวาส ตาม
ดวยการไลลาฆาประชาชนกลางชุมชนดวยมีดดาบและปน สถานการณสับสนอลหมาน ความหวาดกลัวหวาดระแวงเกิดขึ้น
ทุกหยอมหญา 

สถานการณหนาสิ่วหนาขวานแบบนี้ ทุนทางสังคมและทุนทางวิชาการจะชวยใหสถานการณดีขึ้นไดอยางไร ถาเราจะตอง
เสียหาย ทําอยางไรเราจึงจะเสียหายนอยที่สุด และทําอยางไรเราจึงมีโอกาสพลิกฟนสถานการณ ผมปรับงาน วพส. ใหรับกับ
สถานการณทันที ยุทธศาสตร คือการสรางขวัญและกําลังของประชาคมวิชาการใหหันเขาสูพัฒนาศักยภาพของสถาบัน
แกปญหาในพื้นที่ ปลายเดือนมกราคมเราจัดประชุมวิชาการ เชิญนักวิชาการจากไทยและมาเลเซีย มาวิเคราะหขอเท็จจริง
และประวัติศาสตร เพื่ออธิบายวาใครเปนผูทําการเหลานั้น เพื่อจุดประสงคอะไร ขอสรุปตอนนั้นยังไมชัดเจน ในเดือน
เมษายน กลุมกอการพรอมใจกันประกาศศึกกับรัฐยอมตายในศาสนสถานโบราณเพื่อบันทึกประวัติศาสตรแหงการตอสู 
สรางความหวาดกลัววิตกกังวลตอประชาชนสวนใหญ ความแตกแยกหวาดระแวงราวลึกมากขึ้น ผูคนจํานวนหนึ่งตองอพยพ
หนีไฟใต ไฟนี้ลามเลียเขามหาวิทยาลัย มีการขูวางระเบิด นักศึกษา มอ. ปตตานีถูกฆาตกรรมทางการเมือง โรงพยาบาลของ
เราเองในหาดใหญก็ไดรับโทรศัพทขูวางระเบิดตองมีตํารวจมาทําลายวัตถุตองสงสัย อาจารยสวนหนึ่งของ มอ. ปตตานีขอ
ยายจากพื้นที่ สวนหนึ่งลาออก 

ผมเตือนพรรคพวกวาอยากลัวจนเกินไป “ที่ไหนหนักหักกายเขาหาบหาม” เราจะตองเรียกขวัญกําลังใจของพวกเรากลับมา 
ใชวิชาการแกปญหาโครงสรางความรุนแรงในระยะยาว งานของเราทํามานานแลว เรามีตนทุนทางสังคมสูงพอที่ฟนฟูความ
เสียหายและผลักดันการพัฒนาตอไปได ตนทุนที่เขมแข็งในสภาพนี้มีสองสวน สวนหนึ่งคือระบบสาธารณสุขซึ่งผมทํางาน
มาดวยระยะยาว อีกสวนหนึ่งคือระบบสถาบันวิชาการที่ผมทํางานอยู ผมมีลูกศิษยลูกหาอยูในพื้นที่สามจังหวัดในทั้งสอง
ระบบ ลูกศิษยของผมก็มีลูกศิษยซึ่งเปนคนในพื้นที่ทั้งนั้น ในทางภูมิรัฐศาสตรตัวเมืองหาดใหญสามารถเปนจุดพักพลที่
ปลอดภัยในระดับหนึ่ง เราตองทํางานเปนมิดฟลด ตอเช่ือมแนวหนาในสามจังหวัดกับแนวหลังที่สวนกลางของประเทศ 
ตลอดจนตนทุนนานาชาติที่เรามีอยู  ที่สําคัญ เราตองพัฒนาศักยภาพใหเครือขายแนวหนาของเราเขมแข็ง ดังเนื้อรองในบท
เพลง “อินโดจีน” ของกรรมาชนที่วา “สงครามอันยาวนานจะสิ้นไปดวยใจของคน” ปญหามีอยูวาแนวหนาของเราจะทํา
อะไรไดบางในสถานการณเชนนี้ ถาเดินแตมผิดเราก็กลายเปนเปานิ่ม (soft target) ของความรุนแรง ถาอยูนิ่งเราจะเปน
เพียงฝายถูกกระทําทางเลือกที่เราใช คือ เลือกทํางานเย็นที่ทุกคนรับได 

กลางป พ.ศ. 2548 อาจารยประเวศ วะสี ซึ่งเปนรองประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท (กอส.) และทางผมจัด
ประชุมรวมกันที่ปตตานี ต้ังคําถามวิจัยพ้ืนฐานวามีผูไดรับผลกระทบมากนอยเพียงไร และไดรับการเยียวยาจากรัฐทั่วถึง
หรือไม เราตองใหไดคําตอบในสามเดือนเพื่อจะชวยผูไดรับผลกระทบอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมงานจาก มอ. ปตตานี 
ซึ่งเปนลูกศิษยของผมอาสาทํางานนี้ ใชวิธีวิเคราะหฐานขอมูลหลาย ๆ ฐาน ทั้งหนวยงานทหาร ตํารวจ และฝายใหความ
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ชวยเหลือสรุปไดวาความชวยเหลือครอบคลุมไดรอยละ 70 สิ่งที่ตามมาก็คือทีมงานวิจัยที่จะดูแลฐานขอมูลระยะยาว และ
ทีมเยียวยาซึ่งมีทีมเอ็นจีโอในพื้นที่เปนแกน เราขอเงินจาก คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ หรือ กอส. มา
สมทบกับ วพส. รวบรวมทีมงานในปตตานีทั้งสองวัฒนธรรมจัดตั้งหนวยงานวิชาการใหมช่ือศูนยประสานงานวิชาการให
ความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบจังหวัดชายแดนใต หรือ  ศวชต. ในปตอมา เราไดขยายเครือขายไปยัง
จังหวัดนราธิวาส โดยผนึกกําลังคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรกับเอ็นจีโอในพื้นที่ต้ังเปน ศวชต.
นราธิวาส และวิทยาพยาบาลที่จังหวัดยะลาตั้ง ศวชต. ยะลา เราจึงมีทีมกองหนาดานเยียวยาและสันติภาพอยูในพื้นที่ ศวชต.
จะประชุมกันทุกเดือนโดยสลับกันเปนเจาภาพ และผมจะเปนประธานในที่ประชุมทุกครั้ง ศวชต.แตละแหงชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบอยางครบวงจร เชน หาบานพักฉุกเฉินสําหรับครอบครัวที่รูสึกไมปลอดภัย ชวยจัดการนําเด็กยายโรงเรียน 
สงเสริมอาชีพตามความถนัด ในระยะหลังกลุมแมบานเหลานี้สามารถรวมตัวกันสรางผลผลิตออกสูตลาดเปนรายไดเลี้ยง
ครอบครัว และชวยเหลือแมบานที่รับผลกระทบรายใหม นอกจากเยี่ยมเยียนผูไดรับผลกระทบและใหความชวยเหลือแลว ยัง
รวมกลุมผูไดรับผลกระทบซึ่งมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมตางกันแตมีความทุกขเหมือนกันไดพบปะทํางานแกปญหารวมกัน เรา
ไดรับความชวยเหลือจากองคกรเอ็นจีโอในสวนกลางชวยในการพัฒนาผลผลิต ปจจุบัน ศวชต. ปตตานี และ นราธิวาส 
ไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากสหภาพยุโรป วพส. จึงมีหนาที่ชวยเหลือทางการเงินนอยลง แตผมยังเปนประธานการ
ประชุมเครือขายนี้ทุกเดือน 

สรุปวาทามกลางความทุกขมืดมน สังคมเรายังมีพลังฟนฟูตนเอง สิ่งที่เราตองชวยกันทํา คือ ปลุกขวัญกําลังใจรวบรวมคนที่มี
คุณธรรมความสามารถ ใหชวยกันพลิกฟนสถานการณ 

การฟนฟูเยียวยาเปนงานเย็นที่ทุกคนรับได แตก็เปนการแกไขที่ปลายทาง เรานาจะทํางานตนทางไดบาง การแกไขปญหา
ระยะยาวอยูที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในพื้นที่ ผูคนสําคัญกวาอํานาจรัฐ ถาเราสามารถสรางคนที่มีคุณภาพทํางานกันเปน
เครือขาย ไมวาสถานการณจะเปนอยางไร ดินแดนสวนนี้จะอยูในอํานาจรัฐฝายไหน กําลังคนที่เปนเครือขายถามีคุณภาพ
และจํานวนมากพอ ก็จะสามารถชวยเหลือชุมชนใหผานพนวิกฤตไปไดในที่สุด  

ทุนมนุษยที่ยังสามารถพัฒนาไดยังมีอยูอีกมาก โดยเฉพาะในกลุมเยาวชน ผมวิเคราะหวา มอ. ปตตานีต้ังอยูในพื้นที่สามสิบป
มาแลว เปนที่พ่ึงใหลูกหลานของคนในพื้นที่ไดเรียนตอระดับมหาวิทยาลัยโดยไมไกลบาน ไมวาบานเมืองจะเปนอยางไร 
สามจังหวัดเปนบานของนักศึกษา มอ. ปตตานี สวนใหญความสัมพันธอาจารยลูกศิษยเปนตนทุนที่สําคัญที่ตองนํามาใช
แกปญหา อีกประการหนึ่ง บัณฑิตในพื้นที่ซึ่งจบปริญญาตรีไป มักชอบหางานทําในพื้นที่เนื่องจากไมคอยสะดวกที่จะตอง
ไปหางานทําไกล ๆ ในสังคมซึ่งคนสวนใหญไมใชมุสลิม ถาเราสามารถพัฒนาคนเหลานี้ ใหพัฒนาสังคมได พวกเขาจะเปน
สวนหนึ่งที่ฟนฟูสันติภาพในที่สุด 

เมื่อครั้งเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยผมมีเพื่อนในสาขาสังคมศาสตรจํานวนมาก เราฝนที่จะทํางานพัฒนาชนบทดวยกัน หลาย
คนออกชนบทเปนครู บางคนเปนบัณฑิตอาสาสมัครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งกอต้ังโดยอาจารยปวย อึ๊งภากรณ อาจารย
เช่ือวาบัณฑิตควรออกไปเรียนรูวาสังคมชนบทอยูกันอยางไร ผมคิดวาช่ือนี้ดี เรานาจะตั้งบัณฑิตอาสาของ มอ. ได แต
วัตถุประสงคและยุทธศาสตรตองไมเหมือนของอาจารยปวย เพราะบัณฑิตของเราเปนคนชนบทอยูแลว สิ่งที่ควรจะให
สอดคลองกับสถานการณ คือ หนึ่ง พัฒนาตัวบัณฑิตเองใหมีคุณธรรมความสามารถ สอง ใหบัณฑิตมีสวนในการพัฒนา
ชุมชน และ สามใหบัณฑิตเปนคนเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน เพื่อทําใหมหาวิทยาลัยตองปรับบทบาทของ
ตัวเองไปดวย โดยวิธีนี้โครงการบัณฑิตอาสาของเราจะชวยแกไขปญหาไฟใตไดในระยะยาว โครงการนี้เรียกช่ือยอวา บอ.
มอ. ไดรับการตอบสนองอยางดีจากชุมชน สามารถเกาะติดพื้นที่ไดดี และอาจารยในมหาวิทยาลัยก็ตอบสนองอยางดี ตอมา
เมื่อเกิดมหาภัยสึนามิ บอ.มอ. สวนหนึ่งขึ้นไปชวยชาวบาน ทํางานและอยูอาศัยในเตนทเหมือนชาวบานตลอดหกเดือน ทํา
ใหเราไดคิดวาควรขยายพื้นที่ฝกอบรมใหเต็มภาคใต และรับบัณฑิตที่อยูนอกสามจังหวัดชายแดนดวย ปจจุบัน บอ.มอ. จบ
ไปแลวหารุน จํานวนรวมรอยกวาคน ทํางานตาง ๆ ในภาคใต โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนคอนขางมาก การที่บัณฑิต
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อาสาของพวกเราใชเวลาฝกอบรมเพิ่มเติมหนึ่งป ไดพัฒนาความสามารถดานชุมชนทําใหเปนที่ตองการของหนวยราชการ
และองคกรพัฒนาอยางมาก ตางกับคนที่จบจากมหาวิทยาลัยโดยเรียนจากหองเรียนอยางเดียว โครงการ บอ.มอ. เริ่มไดรับ
ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจลเมื่อตนป พ.ศ. 2553 นี้ หวังวาจะไดทุนจากแหลงอื่นเพิ่มเติมในอนาคต 

การเยียวยาผูไดรับผลกระทบและบัณฑิตอาสา เปนสองในสามเสาของ วพส. เสาที่สาม คือการพัฒนาวงการวิชาการในพื้นที่
ใหสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน นักวิชาการก็มีความตองการเหมือนคนทั่วไป คือ เมื่อบรรลุความตองการ
พ้ืนฐานทางสรีระแลว ก็ตองการความสําเร็จและความยอมรับ ถาเราทําใหเขาไดรับความยอมรับและความสําเร็จจากการ
ทํางานชุมชน เขาก็จะรักงานชุมชน ผมอาศัยความเปนนักวิชาการอาวุโสชักชวนนอง ๆ ในสาขาวิชาตาง ๆ มาชวยกันสราง
ทีมและสรางกระแส ในระดับบนเราจัดสัมมนาเรื่องนี้ เรียกรองให มอ. และสํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) จัดให
นักวิชาการในเครือขายสามารถเขาสูตําแหนงวิชาการไดโดยอาศัยงานวิชาการในชุมชน เนื่องจากผมมีผลงานทางวิชาการ
ประเภทตีพิมพในวารสารนานาชาติมากและมีตําแหนงวิชาการสูงอยูแลว การที่ผมเปนผูนําเรียกรองครั้งนี้ จึงไดรับความ
สนใจจากหลายฝาย แตเรื่องก็เงียบไปเนื่องจากทาง สกอ. จัดระบบเขาสูตําแหนงวิชาการใหมซึ่งไมเหมาะสมโดยใหอาจารย
ตองระบุระดับความเปนเจาของผลงานเปนคารอยละซึ่งไมมีประเทศใดในโลกปฏิบัติ ระบบของ สกอ. นอกจากไมได
คํานึงถึงวาประเทศชาติจะไดประโยชนโดยตรงอะไรจากการปูนบําเหน็จนักวิชาการแลว ยังทําใหอาจารยเห็นแกตัว ปจจุบัน
เริ่มมีการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ) ประธาน คือ อาจารยวิจารณ พานิช เห็นดวยวารอยละ 80 ของ
งานวิจัยในมหาวิทยาลัยนาจะเปนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนไดโดยตรง คงตองตามดูกันตอไปวามวลสารขนาดใหญของ
วงการวิชาการจะขยับตัวตอบรับความตองการของสังคมไดมากนอยเพียงไร 

สําหรับนักวิชาการที่มารวมกระบวนการนั้น ผมบอกทุกคนวาใหมียุทธศาสตรสามอยาง คือ หนึ่ง ทํางานเปนทีม สอง ทํางาน
เพื่อชุมชน และสาม ทํางานใหนําไปสูผลงานวิชาการเพื่อตัวเองไดประโยชนดวย กระบวนการใหทุนของเราจะเนนทั้งสาม
อยาง การทํางานเปนทีมที่สําคัญ คือ มีธรรมาภิบาล สรางการมีสวนรวมทุกระดับ โปรงใสตรวจสอบไดและมีประสิทธิภาพ 
เรามีการอบรมทั้งอาจารยและเจาหนาที่ใหงานธุรการและการเงินในโครงการยอยที่รับทุนไปจากเรามีมาตรฐานพรอมรับการ
ตรวจสอบ ผมมีขอแนะนําดานการสรางทีม คือ พยายามสรางทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีทั้งสองเพศ และมี
หลายวัย สํานักงานที่มีความหลากหลายเชนนี้เทานั้น จึงจะสามารถแกปมปญหาทางวัฒนธรรมที่ซับซอนได นอกจากนี้
นโยบายที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ เขาหากลุมที่มีโอกาสนอยกวา ผมใหความสําคัญกับสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กไดแก 
วิทยาลัยตาง ๆ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันพละศึกษา วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยเกษตรกรรม ซึ่งอยูในพื้นที่ของความ
ขัดแยง เราทํางานรวมกันกับเขา พัฒนาหนวยงานเหลานั้นใหมีสมรรถนะทางวิชาการและสมรรถนะทางวัฒนธรรม เขาชวย
ชาวบานไดมากกวาเรา เพราะเขาอยูกับชาวบานโดยตรง ยิ่งเขาชวยไดมากเทาไรสังคมในพื้นทิ่ย่ิงรมเย็นลงเทานั้น คณะ
ศึกษาศาสตรเปนคณะที่ผมทํางานดานนี้ดวยมากที่สุด เขามีหนาที่ผลิตครู และครูก็เปนเปาหมายที่ถูกโจมตีบอย เนื่องจากถูก
เห็นวาเปนสัญญลักษณของการรุกรานทางวัฒนธรรมที่ชาวสยามตองการครอบงําชาวมลายู โครงการหนึ่งของคณะ
ศึกษาศาสตรที่ไดผลดี คือ ชุดโครงการการศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม มีกลุมอาจารยเขารวมสรางเทคนิคการเรียนการสอนตาง 
ๆ เชน ดนตรี นิทาน และงานศิลปะ ใหเด็กนักเรียนสองวัฒนธรรมเรียนในโรงเรียนเดียวกันได ชุดโครงการนี้ทําใหได
เทคนิคการสอนที่หลากหลาย เมื่อไดผลงาน เราก็จัดอบรมการเขียนรายงานลงวารสาร อาจารยคณะศึกษาศาสตรไดนําผล
การศึกษาเหลานี้ไปตีพิมพและนําเสนอที่ตางประเทศ เปนที่สนใจของวงการศึกษาที่ใชพหุวัฒนธรรมสรางสันติภาพ และที่
สําคัญกวานั้น คือ ทางคณะ ฯ จัดอบรมครูภายในพื้นที่นับรอยโรงเรียน โดยไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตาง ๆ ถา
โครงการเหลานี้ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและไดผล ไฟใตนาจะเย็นลงบาง 

เรื่องสุดทายที่จะเลาสูกันฟงที่เกี่ยวกับไฟใตและก็เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศดวย คือ โครงการอาเจะห จังหวัดอา
เจะหเปนจังหวัดตะวันตกสุดของประเทศอินโดนีเซีย มีความสําคัญทางประวัติศาสตร การเมืองและเศรษฐกิจ เนื่องจากเปน
จุดขึ้นบกจุดแรกของเรือสินคาจากมหาสมุทรอินเดียไปจีน ดังกลาวในตอนตนแลววาอินโดนีเซียมีชาติพันธุมากมาย
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เนื่องจากเปนเกาะ อาเจะหก็มีชาติพันธุหลากหลายเหมือนกันเนื่องจากเปนทางผานของคนหลายชาติ แตปรากฏวาคนเหลานี้
มีกระบวนการสรางผูนํา ทําใหพ้ืนที่นี้มีความเปนทองถิ่นนิยมสูง (คลาย ๆ คนปกษใต) อาเจะหเปนเมืองขึ้นของดัทชอยูนาน 
แตก็ตอสูดิ้นรนอยางมาก ในที่สุดก็เขารวมกับอินโดนีเซียทําสงครามขับไลดัทช พอมีสงครามโลกครั้งที่สองก็ดวยการรบกับ
ญี่ปุน หลังสงครามสงบ อาเจะหเปนสวนหนึ่งของอินโดนีเซีย ความไมพอใจเกิดขึ้นมากในยุครัฐบาลเผด็จการทหาร เมื่อ
อินโดนีเซียใหสัมปทานการขุดเจาะแกสที่อาเจะหคืนใหเจาของพื้นที่นอยมาก ความขัดแยงทางชาติพันธุกับปญหาการแยง
ชิงทรัพยากรทําใหเกิดสงครามขนาดใหญต้ังป พ.ศ. 2541 มีคนตายจากสงครามราว 12,000 คน ในป 2547 เกิด
แผนดินไหวครั้งใหญตามดวยคล่ืนสึนามิ มีคนตายอีกราวสองแสนคน คูสูรบทั้งสองฝายจึงหันมาเจรจาปรองดองกันได
สําเร็จ 

เนื่องจากผมคุนเคยเขาออกอินโดนีเซียบอย ปญหาของอินโดนีเซียที่จังหวัดรอบนอก เชน อาเจะห ปาปว และติมอร
ตะวันออก ตองการแยกตัวออกไปเปนปญหาที่นาสนใจ รัฐตาง ๆ ในโลก มักจะถูกมารวมกันดวยอํานาจทางการทหาร และ
แยกตัวออกไปดวยกระบวนการทางเศรษฐกิจและการเมือง ป 1990 สหภาพโซเวียตแตกกระสานซานเซ็นและรัฐเล็กรัฐ
นอยกลับมารบกับรัสเซีย ในทางตรงกันขามยุโรปตะวันตกกับพยายามรวมกันเปนสหภาพยุโรป เพื่อแขงกับสหรัฐและญี่ปุน 
นอกจากอินโดนีเซียแลว เพื่อนบานฝงตะวันตกของเรา คือพมาก็มีปญหาเรื้อรังเรื่องคนกลุมนอย ของเราเองก็มีปญหาเรื่อง
สามจงัหวัดนี่แหละ  

คนที่เขาปาในยุคเดือนตุลาก็จะรูวาเรามีอายนองลาว อายนองเวียดและจีนหนุนหลังพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย 
(พคท) ชวยฝกทหารใหกองทัพปลดแอกประชาชนแหงประเทศไทย (ทปท) และเวียดนามก็ใชพ้ืนที่จรยุทธของทปท.เขาจาร
กรรมลวงความลับฐานทัพอเมริกันในไทย ขณะที่รัฐบาลทหารของไทยสงทหารไปชวยอเมริกันรบในเวียดนามเพื่อรักษา
สภาพรัฐบาลหุนเชิด เพื่อนบานที่ตกอยูในสภาพเดียวกันก็ตองชวยกัน ถาทฤษฎีนี้ถูกตอง กองกําลังอาเจะหตอตาน
อินโดนีเซียกับกองกําลังตอตานรัฐสยามในปตตานีก็ตองรวมมือกัน การเปลี่ยนแปลงของสงครามในอาเจะหเปนโอกาส
อยางหนึ่งของกระบวนการสรางสันติภาพของสามจังหวัดไทย ผมติดตอตัวแทนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรซึ่งเปนผูเช่ียวชาญดาน
อินโดนีเซีย ขอความชวยเหลือใหเขาหาคนชวยใหผมเขาไปสรางเครือขายในอาเจะหใหได กลางเดือนธันวาคม 2548 กอน
ครบรอบหนึ่งปสึนามิ ในวันทําพิธีสงบศึกตัดปนในอาเจะหกองทัพไทยรวมกับกองกําลังรักษาสันติภาพซึ่งนําโดยฟนแลนด
อยูที่นั่น ผมและพรรคพวกคือ อาจารยอุไร หัตถกิจ จากคณะพยาบาลศาสตร มอ. และอาจารยมัสลัน มาหะมัด จากวิทยาลัย
อิสลามยะลา ก็ถึง    อาเจะหเปนครั้งแรก อาจารยอุไร เคยสอนนักศึกษาพยาบาลจากอาเจะหกอนที่จะเกิดสงครามกลางเมือง 
อาจารยมัสลัน เปนชาวมะลายูมุสลิมบานอยูจังหวัดนราธิวาส ผานการศึกษาขั้นสูงทั้งในระบบของไทยและในระบบอาหรับ
และอยากเห็นสันติภาพในชายแดนใต พอไปกินขาวดวยกันพอคาขายขาวผัดรูวาพวกเรามาจากปตตานีก็ทักทายและบอกวา
เขาเคยเขาไปขนอาวุธแถวนั้น ถาอาจารยมัสลันไมไดไปดวยไหนเลยเราจะเจอความจริงจากปากของชาวบานอาเจะห เมื่อรู
วาทฤษฎีชวยเหลือกันทางการทหารของผมถูกตอง ผมยิ่งมั่นใจวาการชวยกันสรางสันติภาพก็นาจะทําได  

คืนแรกเราพักในโรงแรมที่เพิ่งซอมแซมจากความเสียหายจากคลื่นยักษยังไมเรียบรอย สภาพทุลักทุเลมาก วันรุงขึ้นเราก็ได
พบกับศิษยเกาของอาจารยอุไรที่คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเซียะกัวลาห สองสามวันหลังจากสํารวจสภาพความ
เสียหายของอาเจะห ผมก็เริ่มเขียนโครงการความรวมมือระหวาง มอ. กับมหาวิทยาลัยแหงนั้นที่พ้ืนบานของพยาบาลศิษยเกา 
มอ. คนนั้น จากนั้นก็สงไปขอทุนจากมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอรไดสําเร็จ กิจกรรมความรวมมือมีสามดาน ประการแรก คือ การ
สนับสนุนการเดินทางแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยียนไปมาทั้งสองฝายในหลาย ๆ ระดับ ประการที่สอง คือ ทุนการศึกษาใหอาจารย
พยาบาลจากอาเจะหมาเรียนใน มอ. ประการที่สาม คือ การพัฒนาชุมชนชนบทในอาเจะหโดยอาศัยบัณฑิตพยาบาลคลาย ๆ 
กับ บอ.มอ. ของเราที่เลามาแลว ตอมาผมไดทุนเพิ่มเติมจากมูลนิธิโรเบิรต-วูด-จอหนสันเพิ่มเติมอีกเพื่อขยายกิจกรรมความ
รวมมือที่มีอยู 
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สี่หาปที่ผานมานี้โครงการอาเจะหเปนไปดวยดีมาก มีการแลกเปลี่ยนตั้งแตระดับอธิการบดี อาจารย วิทยากรจากตาง
มหาวิทยาลัย นักศึกษา บัณฑิตอาสา จนถึงปราชญชาวบานทั้งสองฝาย ชาวอาเจะหเขามาเยี่ยมเรา ไดเขาชุมชนเห็นกิจกรรม
บัณฑิตอาสาและ ศวชต. ตลอดจนเยี่ยมเยียนผูปวยที่บาดเจ็บจากความรุนแรง เขาเห็นวาประเทศไทยดูแลผูไดรับผลกระทบดี
มาก ทางเราก็เขาใจอาเจะหดี ความหวาดระแวงตาง ๆ คอย ๆ หายไป ในปนี้ทาง                 ผูวาราชการจังหวัดอาเจะหขอให
ทาง มอ. ชวยเหลือพัฒนาจังหวัดนั้นเปนการใหญ เมื่อเริ่มโครงการนักศึกษาพยาบาลอาเจะหมาเรียน มอ. โดยทุนที่ผมหามา 
ปจจุบันเขามาดวยทุนของอาเจะหเอง ความสําเร็จของโครงการนี้ทําใหพวกเรามีกําลังใจในการทํางานตาง ๆ เพิ่มขึ้นไปอีก 

ทานอาจารยและทานผูฟงการบรรยายครับ ผมไดบรรยายครบสามเรื่องตามที่สัญญาไว จากการสรางตนเองทางวิชาการเปน
การสรางสถาบัน และเปนสถาบันพี่เลี้ยงในระดับนานาชาติ การสรางนวัตกรรมทางการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน และการ
แกปญหาระยะยาวของจังหวัดชายแดนใต อยากจะทบทวนความเห็นของผมอีกครั้งวาความสําเร็จหลายอยางที่เลามานี้ นาจะ
มาจากยึดกุมหลักคิดประยุกตในการทํางาน การบริหารแบบอูเหวยทําใหอํานาจเปนเรื่องที่ไมสําคัญ การทํางานที่ทาทายและ
ยากลําบากเปนการพัฒนาคุณคาในชีวิต ทําใหรูวาจะอยูเพื่ออะไรและจะเสี่ยงเพื่ออะไร การเรียนรูและปรับตัวเขากับ
วัฒนธรรมตาง ๆ เปนสมรรถนะที่อยากฝากใหนอง ๆ ฝกฝนไว สิ่งตาง ๆ เหลานี้ทําใหผมมีความสุขตลอดสามสิบปที่สอง
ของชีวิต ซึ่งเปนสามสิบปแหงวิชาการ 

สุดทายนี้ ผมขอกราบขอบพระคุณอาจารยอรรถสิทธิ์อีกครั้ง ที่ไดชวนผมมาเลาประสบการณใหพวกเราฟง ผมขอบคุณและ
ขอประกาศกิตติกรรมวา ผลงานตาง ๆ เปนผลงานรวมกันของทีมงานหลายทีม ซึ่งผมเขาไปทํางานดวยในชวงเวลาและ
สถานที่ตาง ๆ ขอใหพวกเราผูฟงและผูอานหนังสือเลมนี้จงมีความสุข สรางสันติในใจตนเองเพื่อสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต 


